



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.พยากรณ์ผลผลิตภาคเหนือ	แนวหน้า
2. พปชร.ถกวงนพาร์ตี้ลิสต์-อุตสาหกรรมวันนี้ ยื่นบัญชีชิงนายกฯ	มติชน
3. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
4. ไฟเขียวปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: ร่วมงาน	แนวหน้า
6. ขยายผลเรียนนอกระบบ หลังภาคใต้ได้ผลดี 85% ดึงพวกตกหล่นสู่ระบบ	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: AEC Blueprint 2025: อาเซียนและอาร์เซ็ปตอบโจทย์เศรษฐกิจโลก	โพสต์ทูเดย์
8. อ.ส.ค.ส่งเสริมเกษตรกรใช้ TMR เพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ปัน Smart Farmer	ผู้จัดการรายวัน
9. คอลัมน์: อินไซด์การเมือง: โอกาสสุดท้ายของ'บิ๊กตู'	คมชัดลึก
10. ด้าน'สุจินดา'-'พูนสุข'ไม่ติดใจ/ยื่นไม่มีตำแหน่งเดิหน้าช่วย ปชช.	สยามรัฐ
11. พปชร.ถกโฉนด แยกปาร์ตี้ลิสต์	มติชน
12. ศธ.จีแรงแก้เด็กนอกระบบ	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.พยากรณ์ผลผลิตภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13800 หน้า : 17 (ล่าง)

สศก.พยากรณ์ผลผลิตภาคเหนือ ปริมาณลำไย-ลิ้นจี่เพิ่มจากปี'61

นางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยผลพยากรณ์ไม่ผลภาคเหนือ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ของลิ้นจี่และลำไย โดยคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม่ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นวางแผนบริหารจัดการผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดู ซึ่งผลพยากรณ์ ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 พบว่า ลำไยเนื้อที่ให้ผลทั้ง 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน และตาก รวม 851,814 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.35 ผลผลิตรวม 703,335 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 แยกเป็นลำไยในฤดู 436,801 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และลำไยนอกฤดูจะมีผลผลิตรวม 266,534 ตัน ลดลงร้อยละ 2.31 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 826 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 แยกเป็นลำไยในฤดู 691 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74 และลำไยนอกฤดูประมาณ 1,213 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงร้อยละ 11.78

ขณะนี้ลำไยอยู่ในช่วงแทงช่อประมาณ ร้อยละ 5 และคาดว่าจะแทงช่อชัดเจนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งปีนี้การติดช่อจะล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลังเกษตรกรรื้อสวนแล้วมีฝนตก ทำให้ลำไยแตกใบอ่อนแทนการติดช่อ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตลำไยจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรหันไปผลิตลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรบางส่วนเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่ยังขาด

ความชำนาญในการบำรุงดูแลสวนลำไยนอกฤดู โดยผลผลิตลำไยในฤดู จะออกมากช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทั้งนี้ เกษตรกรควรระมัดระวังและศึกษาเรื่องใช้สารไนโตรเจนตามมาตรฐานที่กำหนด

ลิ้นจี่เนื้อที่ให้ผลทั้ง 8 จังหวัด รวม 95,381 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.10 ผลผลิตรวม 41,473 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 435 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 โดยสถานการณ์ผลผลิตลิ้นจี่ขณะนี้ออกดอกแล้วบางส่วน ทั้งนี้ ผลผลิตลิ้นจี่คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะสภาพอากาศเหมาะสม ประกอบกับเกษตรกรดูแลดีและหันมาทำลิ้นจี่คุณภาพมาก โดยผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน พฤษภาคม ประมาณร้อยละ 60 และต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562

รองเลขาธิการกล่าวด้วยว่า ข้อมูลพยากรณ์ดังกล่าว คณะทำงานนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) วันที่ 28 มกราคม 2562 และจะเร่งกำหนดแผนบริหารจัดการปี 2562 โดยเร็ว ซึ่งยังเน้นบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อให้เหมาะสม ทั้งเชิงคุณภาพ มาตรฐาน การเพิ่มมูลค่า และด้านปริมาณ โดยจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน พร้อมเตรียมแผนรองรับปริมาณผลผลิตที่จะออกมาก (ช่วง peak) ซึ่งสศก.จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะต่อไป

พปชร.ถกวงปาร์ตี้ลิสต์-อุตตมยันวันนี้ ยื่นบัญชีชิงนายกฯ

**‘3มิตร’จัดขอกกลุ่ม‘กปปส.’
5พรรคสมัคร‘สส.รายชื่อ’
สุวัจน์รับบัญชีนายกฯพณ.
อนค.ชูธนาธร-ภท.เสียดนู
แรมไบก์กราบขอขอบคุณปชช.
บิ๊กตู่ท้วงยศ-มุกดาหาร**

พปชร.ถกวง-เคลียร์ปาร์ตี้ลิสต์ เผยโพล 2 บัญชี
สามมิตรจัดขอก กปปส. ‘เสียดนู’ยัน ภท.ไร้ชื่อนายทุน
‘บิ๊กตู่’นำทีม ครม.ลงพื้นที่ยโสธร-มุกดาหารคึกคัก
ยัน‘บ้านล้านหลัง’ไม่เกี่ยวการเมืองเอาชื่อไปใช้
(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ชิงนายกฯ



‘บิ๊กตู่’ท้วงยศ-มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม

ตรวจจ้อसान - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ก่อนเดินทางทักทายประชาชนที่มาต้อนรับผู้มาเยือนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์

เติมพิทยาโพลีรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยโสธรและมุกดาหาร ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้ง ส.ส. และก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องให้คำตอบถึงการตัดสินใจตอบรับคำเชิญของพรรคพลังประชาชน (พปชร.) เป็นนายกฯในบัญชีพรรคหรือไม่

โดยจุดแรก พล.อ.ประยุทธ์ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พร้อมเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประชาชน และสักขีพยานผู้ว่าฯยโสธร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน

ยันประจักษ์รัฐไม่เกี่ยวการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยากให้ประชาชนได้ฟังข้อมูลจากรัฐบาล ซึ่งทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงอย่าไปฟังแค่ว่าวันนี้ใครจะให้อะไรกับเรา และอย่ามองแค่สิ่งที่ทำวันนี้ เราจะทำหรือไม่อยู่ ต้องมองอนาคตของลูกหลาน ซึ่งรัฐบาลพยายามทำหลายมาตรการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งโครงการประจักษ์รัฐบ้านล้านหลัง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองที่มีการเอาชื่อไปใช้ แต่รัฐบาลทำเรื่องนี้มาตลอด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ขณะที่ประเทศไทยไม่เหมือนคนอื่น มีคนน่ารัก แต่บางส่วนก็ไม่ไว้ใจ ซึ่งตนพยายามเคลียร์เรื่องเหล่านี้ให้ได้ โดยต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริง อีกทั้งหลายอย่างต้องยอมรับ เมื่อก่อนอาจไม่มีใครมาพูดแบบนี้ ไม่มีใครมาทะเลาะกับท่าน มาพูดหวานๆ เพราะๆ พูดจาจะไปเรื่อยซึ่งมันไม่ได้ เราต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงและพัฒนาไปด้วยกัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ย่อนถามประชาชนว่าเบื่อกันหรือไม่ พร้อมกล่าวต่อว่า เราจะทะเลาะเบาะแว้งกันอีกไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสที่พูดมาทั้งหมดจะหายไปทั้งในและต่างประเทศ และตลาดการค้าจะเอามาจากไหน ถ้าทุกคนแอนตี้เรา ดังนั้นอย่าพูดว่าอะไรไม่ดีทั้งหมด เพราะการพูดจาเช่นนี้ถูกเผยแพร่ไปเร็วทั่วโลก ไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือไม่จริง ซึ่งหากเชื่อขึ้นมากก็จะกัดกันเราในทุกเรื่อง แต่วันนี้ไม่มีใครกัดกันในไทย และทุกอย่างสูงชันทุกเรื่อง ต่างประเทศก็มาพบตนตลอด ยืนยัน

เจตนารมณ์พร้อมร่วมมือกับเรา จึงขอให้การเลือกตั้งสงบเรียบร้อย ขอแค่นี้ ถ้าไม่ทำแบบนี้ทุกอย่างก็ไปไม่ได้ อนาคตเสียหาย สิ่งที่ทำมา 4-5 ปีจะเสียหายทั้งหมด จึงขึ้นอยู่กับทุกคน

ป้ายหาเสียงขึ้นพริบ-ไร้พปชร.

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เยี่ยมชมศูนย์และชมการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ยโสธร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาทิ ข้าวเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้านอย่างปลาต้ม งานหัตถกรรมพื้นบ้านจากลูกตุ้มกา ที่นำมาทำเป็นโคมไฟที่ใช้ประเพณีแห่ไฟตุ้มกาในช่วงเทศกาลออกพรรษา และนายกฯยังลองชิมแม่เป้ง หรือไข่มดแดงกระป๋องทอดเกลือ ลองทำดาวที่ใช้ในประเพณีแห่ดาวของศาสนาคริสต์ของบ้านช่งเย้อ อ.ไทยเจริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่ จ.ยโสธรในวันนี้ ตลอดเส้นทางบนถนนสายหลักมายังศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยจำนวนมาก รวมถึงป้ายหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ติดตั้ง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชาชน (พปชร.) แต่อย่างใด

สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยผู้ที่จะเข้ามาต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น อยู่ในขั้นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ประชาชนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่มีเครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย การตรวจบัตรประชาชน และติดสติ๊กเกอร์และบัตรสี ห้ามพกพาอาวุธ แม้แต่ขวดน้ำพลาสติกเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจและขอเก็บออกจากพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ข้อใจมุกดาหารไม่เจริญ

จากนั้นเวลา 13.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. และคณะเดินทางต่อมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยมีนักเรียนร้องเพลงใจเพชร ต้อนรับ ขณะที่ชาวบ้านมาต้อนรับเกือบ 1 พันคน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การทำอะไรต้องฟังประชาชนด้วยไม่อย่างนั้นไม่ได้สร้างเสียที เพราะประชาชนไม่ยอม อุปสรรคความรักความสามัคคีต้องหันหน้าเข้าหากัน รัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนต้องทำเพื่อส่วนรวมไม่ทำเพื่อส่วนตัว เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ อย่าไปเป็นเครื่องมือของใคร

นายกฯกล่าวว่า รมั้ดระวังแล้วกับประเทศชาติอยู่ในกำมือทุกคนที่สองนิ้วของท่าน ชิดให้ดีแต่จะชิดใครก็เรื่องของท่าน ขอขอบคุณข้าราชการ ผู้ว่าฯ นายก อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. โยโยเยเยไปหมด แล้วทำไมไม่เจริญเสียทีก็ไม่เข้าใจ มันอยู่ที่ความร่วมมือ แนวคิดใหม่ วิสัยทัศน์ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำแบบเดิมๆ ไม่ได้ วันนี้บัตรรัฐสวัสดิการต้องไปคู่มือระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และถ้าตั้งใจทำเรื่องนี้ต่อไปอีกหลายระยะ ทั้งหมดเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่จะทำต่อไป คงไม่มีใครเลิกเข้าใจว่าอย่างนั้น ไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของสาธารณสุขประกันสุขภาพถ้วนหน้า เลิกเรียกบัตรอะไรเสียที เขาเรียกประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือระบบของรัฐบาลนี้ รวบรวมมาทั้งหมดจนดีขึ้น ที่ผ่านมามีแต่ฟรี แต่โรงพยาบาลอย่างประจำตามไม่ได้รับการดูแล มันก็เจ็บหมดไม่เคยได้งบประมาณมาก่อน แต่จะโทษใครไม่ได้

ขอพรให้คนไม่ตึกกลับใจ

จากนั้นในช่วงเย็น พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ขออย่าให้ใครมาบิดเบือนความคิดของเรา เพราะกว่าจะเริ่มได้มันยากแค่ไหน จึงต้องทำให้ดีขึ้น ไม่เช่นนั้นของเก่าๆ ความ เป็นประเทศไทยจะหายไปหมด สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ความเป็นไทย มีประวัติศาสตร์การความเป็นมาไม่รู้กี่รุ่น แตกต่างจากประเทศตะวันตกที่ไม่มีแบบเรา

จากนั้นเข้าสักการะหลวงพ่อบุญ พระประธานอายุ 112 ปีในอุโบสถ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูไทและพื้นที่ใกล้เคียง และกราบนมัสการพระครูนิรมิตสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีนันทาราม โดยนายกฯ เปิดเผยว่า ได้ขอพรให้ประเทศ และขอพรให้คนไทย พร้อมขอให้คนที่ไม่ตึกกลายเป็นคนดี โดยตนเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะที่เจ้าอาวาส ให้พรขอให้นายกฯ ทำให้สำเร็จ

'วิษณุ'ชี้ทำเนียบไม่เคยให้ติดป้าย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีติดคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ กำหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการในช่วงการเลือกตั้ง ว่า ก่อนหน้านี้เคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาอยู่แล้ว 3-4 มติ ตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 จึงได้เชิญคณะกรรมการ

เลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อยกร่างใหม่สำหรับรัฐธรรมนูญ 2560 จนกลายเป็นมติใหม่ 6 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อถามว่า มีบางข้อระบุให้ส่วนราชการสนับสนุนสถานที่ติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงทำเนียบรัฐบาล ต้องจัดสถานที่สำหรับการติดป้ายด้วยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ถ้าไม่ก็ไม่ให้ แต่ถ้าให้ก็ต้องให้เหมือนกันหมดทุกพรรค แต่ปกติไม่เคยให้ เพราะทำเนียบรัฐบาลไม่เหมือนสถานที่ทั่วไป ทำไม่ต้องมาเจาะจงที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะเขาเพิ่งเลี้ยงไปที่โรงเรียน หรืออะไรต่างๆ อีกทั้ง ทำเนียบรัฐบาล ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้ว จะ

ติดประกาศหาอะไร เขาต้องไปติดที่ประชาชนทั่วไปเข้าไปได้ ส่วนการปฏิบัติของ ครม.นั้น รัฐมนตรีหรือนายกฯทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองจะเสนอเป็นนายกฯ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ เพราะความเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่เข้าข้าง หรือขึ้นเวทีอภิปรายหาเสียงให้กับพรรคการเมืองได้อยู่แล้ว

เมื่อถามถึงกรณีการทำลายป้ายหาเสียง นายวิษณุกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้จัดการ เพราะการทำลายป้ายนั้นผิดกฎหมายอยู่แล้ว หากเป็นป้ายของเอกชนก็จะผิดข้อหาทำลายทรัพย์สิน จับได้ไล่ทันก็ดำเนินคดีได้ตามปกติ

'อุตตม'เชิญ'สมคิด'นั่งนายกฯแล้ว

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร. แถลงความคืบหน้าการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรค ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้ตอบรับ หรือแจ้งการตัดสินใจมาที่พรรค แต่เชื่อว่าจะทันภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์แน่นอน ขณะที่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ได้นำเอกสารไปเชิญนายสมคิด เหมือนกับที่เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ โดยนายสมคิดขอเวลาตัดสินใจ 1-2 วัน ซึ่งก็ต้องให้เกียรติและให้เวลา

นายอุตตมกล่าวว่า เรื่องการจัดทำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรค นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธาน พิจารณาใกล้เสร็จแล้ว และในช่วงบ่ายวันเดียวกันคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาและถ้ามีความพร้อมจะไปยังต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ และมีแนวโน้มที่จะยืนยันบัญชีรายชื่อของพรรคไปพร้อมกันหาก พล.อ.ประยุทธ์และนายสมคิดตอบรับทันที

มั่นใจ'บิกตู'ตอบรับนั่งนายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่า โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะตอบรับมีมากน้อยแค่ไหน นายอุตตมกล่าวว่า คงประเมินไม่ได้ เพราะต้องให้เกียรติ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณา ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นไปไม่ได้ที่พรรคจะส่งไม่ถึง 150 คน แต่จะมีประมาณ 100 คนขึ้นไป โดยพยายามคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมจริงๆ เข้ามาทำงาน ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่พอใจรายชื่อของ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ ของพรรคนั้น ยืนยันว่าเป็นความจริง เพราะดูรายชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ และโชคดีที่พรรคมีคนจากหลายอาชีพเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน จึงทำให้มีตัวเลือกหลากหลาย

เมื่อถามว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบรับจะกระทบต่อความนิยมของพรรคหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า ไม่อยากให้พูดก่อน แต่ต้องการทำพรรคนี้อย่างถาวร ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ตัวบุคคลเป็นเพียง 1 ใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลแบบจะเป็นจะตาย แต่ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อใจ มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะตอบรับ มีความเชื่อมั่นและความหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น และผู้สมัครหลายคนเองก็เตรียมขึ้นป้ายหาเสียงคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์แล้ว รอเพียงการตอบรับ และยืนยัน กกต.เท่านั้น

เคาะชื่อปาร์ตี้ลิสต์120คน

ในช่วงบ่าย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. แถลงถึงความคืบหน้าการจัดทำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคว่า คณะกรรมการสรรหาได้ใช้เวลาพิจารณาผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างรอบคอบ โดยผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ เช่น อดีตรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ คนรุ่นใหม่ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ไม่ได้มีแค่การเมือง โดยพรรคจะส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 120 คน ต่อ กกต.ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยจะเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดในวันเดียวกัน และในช่วงเย็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กรรมการบริหาร

พรรค จะพิจารณารายชื่อทั้งหมดอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้กรรมการบริหารพรรคยังเห็นไม่พ้องกันทั้งหมด คาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้

จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมากพอสมควร แต่วันนี้ยังตอบยากว่าจะได้เท่าใด อาจจะได้ 40 หรือ 50 ที่นั่งหรือไม่ก็ยังไม่รู้ เพราะคาดเดายาก

เตรียมแผน2หาก'บิกตู'ไม่รับ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ส่วนจะยืนยันบัญชีรายชื่อในวันเดียวกันด้วยหรือไม่นั้น ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ตอบรับมา หากได้รับการตอบรับแล้วก็จะเปิดเผยและยื่นต่อ กกต.ต่อไป แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบรับคำเชิญ ทางพรรคก็มีแผนสำรอง และเตรียมการทุกสถานการณ์ไว้แล้ว โดยภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พรรคจะดำเนินการทุกอย่างอย่างครบถ้วน

เมื่อถามว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุได้เพื่อใจไว้แล้วหากไม่ได้กลับมาเป็นนายกฯ ทางพรรคได้เพื่อใจไว้ด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ต้องฟังท่าน เวลาท่านพูดอะไรเราก็ต้องฟัง เพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านจะพิจารณา หลังจากนี้พรรคได้เรียนเชิญ พรรครอคำตอบจากท่านอยู่ เมื่อถามว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบรับจะถือว่าเสียหายต่อการหาเสียงหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ถ้าไม่ตอบรับ พล.อ.ประยุทธ์คงมีเหตุผลของตัวเอง แต่พรรคได้เตรียมการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยพิจารณากันอีกที อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะตอบรับ แต่ก็ต้องเพื่อใจไว้ด้วย แต่ไม่แน่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์อาจให้คำตอบก็ได้ ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญแต่อย่างใด

ตอบไม่ชัดใครอยู่เบอร์1

เมื่อถามว่าใน 120 คน มีคนที่มีความคิดตัวรวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การถูกกล่าวหาถือเป็นคนละเรื่องกับการต้องคดี การเป็นผู้ถูกกล่าวหาในนั้น ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ เพราะกระบวนการยังไม่สิ้นสุด

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ 1 อาจเป็นนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หรือนายณัฐพล ทีปสุวรรณ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทั้งคู่เป็นคนสำคัญของพรรค ซึ่งในการพิจารณานั้น เราต้องดูเรื่องของความอาวุโส มีบทบาทสำคัญ รวมถึงการที่จะช่วยพรรคทำงานในอนาคตด้วย เฉพาะ 5 รายชื่อ

แรก เราได้วางผู้ที่มีบทบาทสำคัญ การเรียงลำดับรายชื่อ เราได้เรียงตามความทุ่มเทที่มีต่อพรรค บทบาทที่มีต่อพรรค คนที่พรรคจะให้ความสำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความอาวุโส หรือการช่วยเหลือพรรคในอนาคต ซึ่งพิจารณาไม่ง่าย ทั้งนี้ ยังต้องมองไปถึงว่า ถ้าไม่ได้อยู่ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็อาจไปอยู่ในบัญชีผู้บริหารพรรค

เมื่อถามว่าใช้เวลาพิจารณานาน เพราะแต่ละคนอยากอยู่ในลำดับต้นๆ หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เราต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะทุกคนต่างต้องการอยู่ในเบอร์ต้นๆ ด้วยกันทั้งนั้น พรรคจึงต้องมีหลักการในการพิจารณา ยืนยันว่ากรรมการสรรหา ไม่ได้รับแรงกดดันจากกลุ่มต่างๆในพรรค เพียงแต่ในความเหมาะสม บางมิตินั้นพิจารณายาก และยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือว่านายฯไม่พอใจการจัดทำ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ซึ่งนายฯไม่ได้ขอการจัดทำ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย

กปปส.เบียด3มิตรขึ้น1-2

รายงานข่าวแจ้งว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อของ พปชร. โดยก่อนหน้ามีการจัดโผชื่อ 10 ชื่อแรก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มาเป็นอันดับที่ 1 และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาเป็นลำดับที่ 2 เพราะทั้ง 2 เป็นแกนนำในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีอดีต ส.ส.ในมือเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เดียวกัน มีบัญชีรายชื่ออีก 1 บัญชีโผล่มาโดยที่มีนายณัฐพล ทัพสุวรรณ อยู่ลำดับที่ 1 และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นอันดับที่ 2 โดยทั้ง 2 เคยเป็นแกนนำในการชุมนุม กปปส. และมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาล จึงได้ผลักดันทั้ง 2 คนอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสามมิตรเป็นอย่างมาก ทำให้ในช่วงเย็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กรรมการบริหารพรรคยังประชุมถกเถียงปัญหาดังกล่าวไม่ลงตัว ซึ่งบัญชีรายชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จนกว่าจะมีการยื่นสมัครบัญชีรายชื่อให้กับ กกต.

'กอบศักดิ์'ช่วยหาเสียงกทม.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 ราชเทวี พญาไท จตุจักร ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อแนะนำตัวกับแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนที่สั่งจรรยาบรรณย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมดูปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ผู้โดยสาร

รถสาธารณะเข้ามาทักทายตลอดการเดินทาง เสียง พร้อมได้เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขคือเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งพรรคได้เสนอนโยบายการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอจนถึงการแก้ปัญหาในระยะสั้นคือจะต้องลดปริมาณการใช้รถยนต์ลง ไม่ขับต้องดับเครื่อง และรัฐบาลจะต้องเอาใจจริงเอาใจในการกวาดล้างสำหรับรถที่มีควันดำ ส่วนระยะยาวผลักดันให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้าทั้งในรถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะ และทำนโยบาย 50 เขต 50 สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น

กท.ส่งบัญชีรายชื่อครบ150คน

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมแกนนำพรรคเข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยเมื่อเข้ามาถึงสถานที่รับสมัครนายอนุทินได้เดินเข้ามาจับมือและกล่าวทักทายกับนายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท โดยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จ ขณะที่นายศุภชัย ใจสมุทร เดินลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขนาด 26 นิ้ว ซึ่งภายในบรรจุเอกสารการสมัครมายื่นกับ กกต.

ทั้งนี้ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยยื่น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 150 คน ตามกฎหมาย ส่วนความคาดหวังว่าจะได้จำนวนเท่าไรนั้น เห็นว่ายังไม่ควรรีบระบุจำนวนเป็นตัวเลข เพราะพรรคผู้เต็มที่อยู่แล้ว ทั้งนี้ทุกอย่างขึ้นกับประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงอย่างไรก็ตาม พรรคคาดหวังให้ชนะ ส.ส.แบบแบ่งเขตมากๆ ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะเก็บเอาไว้ทำงาน ดังนั้นกำลังใจและแรงเชียร์ต้องส่งให้ ส.ส.เขตเยอะๆ แม้จะทำให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนเป็นศูนย์ก็ยินดี

'เสียหุ'ยันไร้ชื่อนายทุน

เมื่อถามว่า มีหลักในการพิจารณาผู้สมัครบัญชีรายชื่ออย่างไร เพราะที่ผ่านมามีถูกปรามาสว่าปาร์ตี้ลิสต์ต้องเป็นนายทุนของพรรคเท่านั้น นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีเลย ไปดูได้เลย ไม่มีนายทุนสักคน คำว่านายทุนของพรรคภูมิใจไทยในที่นี้คือทุกคนมีทุนทางสมอง มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและทุ่มเท ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการพิจารณาเอาบุคคลที่เคยช่วยเหลืองานพรรคมาโดยตลอด ทุ่มเท

ให้กับพรรค มีประสบการณ์ในการบริหารก็จะ เป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อ

"ผมให้ความสำคัญกับทุกคะแนน เพราะกฎเกณฑ์การเลือกตั้งในครั้งนี้คะแนนจะต้องมาจาก ส.ส.แบบแบ่งเขต ไม่มีคะแนนพรรค ดังนั้นทางพรรคจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตทุกราย เพราะผู้สมัครเหล่านั้นคือบุคคลที่จะทำคะแนน และเป็นคนที่กำหนดว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะเดินเข้าสภาได้กี่คน" นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามย้ำว่าจะส่งบัญชีรายชื่อนายกฯของพรรคพลังประชารัฐที่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วัดกันตัวต่อตัวก็ได้หมด ปล่อยให้เป็นที่ประชาชนตัดสิน

เพื่อนไทยสมัครบัญชียังไม่ได้

ขณะที่ นายอนุวัฒน์ วิภัยพัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อนไทย เดินทางมาพร้อมสมาชิกพรรคเพื่อนไทย เอกสารสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยนายอนุวัฒน์เปิดเผยว่า พรรคได้แก้ปัญหากรณีมีชื่อหัวหน้าพรรคซ้ำซ้อน 2 คนเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาชิกพรรคได้ไปสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตครบทั้ง 220 เขตตามเป้าแล้ว วันนี้พรรคได้มายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรวม 42 คน

และพรรคมีมติไม่เสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับพรรคเพื่อนไทยเป็นพรรคการเมืองใหม่ มีวัตถุประสงค์เข้ามาทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพรรคเพื่อนไทย เมื่อตรวจเอกสารพบว่าไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้กลับไปแก้ไขและนำมายื่นสมัครใหม่

'ชัช'ส่ง78บัญชีรายชื่อ

นายชัชวาลย์ คงอุดม หรือชัช เตปูน ที่พร้อมด้วย นายชินชอภ คงอุดม และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม เดินทางเข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่พรรคเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคมีมติส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 78 คน ส่วนบัญชีรายชื่อเสนอแค่ 2 ชื่อคือ ตนและนายโกวิทย์ พวงงาม ซึ่งคาดหวังว่าจะได้ที่นั่ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่น้อยกว่า 20 คน

เมื่อถามว่า หากผลการเลือกตั้งพรรคที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นฝ่ายชนะ หรือชิงพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นฝ่ายชนะ พรรค

พลังท้องถิ่นไทยจะมีจุดยืนจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายใด นายชัชวาลย์กล่าวว่า ไม่ได้มองที่ตัวบุคคล แต่มองประโยชน์กับประเทศเป็นหลัก อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศก็จะทำสิ่งนั้นให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ จะไม่ถอยหลังกลับ

นายรัฐภูมิกล่าวถึงแนวคิดการจัดทำโปรเตอร์หาเสียงที่สร้างความฮือฮาให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่ามีที่มาจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ ที่มองว่าคนไทยทุกคนคือฮีโร่การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม เพื่อเลือกคนดีเข้าสภาเป็นหน้าที่ของฮีโร่ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น และหลังจากนี้จะจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อโปรโมตนโยบายของพรรค กระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ชพน.ส่ง56ปาร์ตี้ลิสต์สู้ศึก

จากนั้น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นำคณะเข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 56 คนต่อ กกต. โดยกล่าวว่า วันนี้ยังไม่แนบรายชื่อบัญชี นายกรัฐมนตรีแต่จะยื่นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เนื่องจากวันนี้เวลา 14.00 น. จะเข้าเทียบเชิญนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตหัวหน้าพรรค พิจารณาตอบรับอยู่ในรายชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ยื่น 3 รายชื่อรวมตนด้วย

นายเทวัญกล่าวว่า มันใจการปักธงในพื้นที่โคราช เนื่องจากเป็นพื้นที่มั่นของพรรคชาติพัฒนาโดยตลอด และตัวหัวหน้าพรรค รวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็มีถิ่นฐานเป็นคนโคราช จึงได้ให้ความสำคัญและมั่นนโยบายเฉพาะจังหวัด

อย่างไรก็ตาม นายเทวัญปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีเกิดปรากฏการณ์พรรคการเมืองหนึ่งเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร ส.ส.เป็นทักษิณและยิ่งลักษณ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคส่วนตัว

เมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนาจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายใด นายเทวัญกล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะตอบ ประเด็นดังกล่าวจะตอบได้ต่อเมื่อเห็นผลคะแนน ในส่วนของพรรคชาติพัฒนาเคยเป็นมาแล้วทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ทั้งนี้การตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดจะต้องนำพิจารณาและลงมติโดยกรรมการบริหารพรรค

'สุวัจน์'ตอบรับแคนดิเดตนายกฯ

ต่อมาในช่วงบ่าย ที่บ้านพัก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ย่านราชวิถี นายเทวัญพร้อมด้วยแกนนำเข้าเชิญ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษา ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อ นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 ลำดับที่ 1 และ 2 หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลงมติเห็นชอบให้เสนอชื่อจำนวน 3 รายชื่อ ซึ่งรวมถึง นายเทวัญ จะอยู่ในบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 ด้วย

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

ชิงนายกฯ

นายสุวัจน์กล่าวตอบรับการเสนอชื่อเป็น 1 ในบัญชีรายชื่อของ ชพน.ตามมติของพรรค ทั้ง 3 รายชื่อ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจของ ชพน.ในการทำงานการเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และแสดงความพร้อมด้านบุคลากรของพรรคต่อการทางการเมืองภายใต้กติกาการเลือกตั้งกำหนดไว้เพื่อให้การเลือกตั้งยอมรับและทำงานให้ประชาชนเพื่อเป็นทางออกให้ประเทศไทย และไร้ปัญหา ส่วนผลทางการเมืองตามการเสนอชื่อนั้น คิดว่ายังวิเคราะห์และประเมินได้ยาก ทั้งนี้พรรคจะยืนยันบัญชีรายชื่อต่อ กกต. วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น.

รับเป็นสมรภูมิที่หนักมาก

เมื่อถามว่า การตัดสินใจส่งบัญชีรายชื่อ นายกาที่พรรคสนับสนุนหลังเลือกตั้ง จะเพิ่มคะแนนเลือกตั้งได้ หรือเป็นแค่อิสันทางการเมือง นายสุวัจน์กล่าวว่า สิ่งที่พรรคพิจารณา คือการคิดสรรสิ่งที่ดีที่สุดอย่างพิถีพิถันและรอบคอบให้กับประชาชน ทั้งที่บัญชีรายชื่อตัวผู้สมัคร และนโยบายที่เลือกก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้ว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะได้รับการพิจารณาชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ พรรคจะต้องมีเสียง ส.ส. 25 คนขึ้นไปนั้น ก็ต้องพยายาม ในการเลือกตั้งครั้งแรก พรรคเคยได้ ส.ส. 60 คน และครั้งล่าสุดได้ ส.ส. 7 คน ส่วนการเลือกตั้งปี 2562 ไม่ทราบว่าจะได้จำนวน ส.ส.เท่าใด เพราะวิเคราะห์ยากจริงๆ แต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือ เตรียมความพร้อม

พิชช้อมสม่าเสมอ วางแผนให้ดี และสู้ให้เต็มที่ ส่วนพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทั้ง 14 เขต ยอมรับว่าการเลือกตั้งรอบนี้เหนียว

“เป็นสมรภูมิที่หนักมากเพราะมีพรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงแข่งขันจำนวนมาก รวมถึงคาดหวังว่าจะได้ ส.ส. แต่ชาติพัฒนาขอเพิ่มเติมที่ เพราะเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย เป็นเรือนตายของเรา จึงต้องรักษาฐานเดิมไว้ให้ได้ ซึ่งผมมองว่าการแข่งขันเลือกตั้งในพื้นที่จะสนุก ลูลี้ ตื่นเต้น และน่าติดตาม” นายสุวัจน์กล่าว

อนค.ยก'ธนาธร'เหมาะนายกฯ

ที่พรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค อนค. กล่าวว่า พรรคเดินทางไป กกต. เพื่อยื่นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และชื่อของแคนดิเดตนายกฯ ซึ่งพรรคเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนายกฯ เราเห็นว่ามีความ

เหมาะสมมากในช่วงเวลานี้ และเมื่อพิจารณารายชื่อว่าที่นายกฯของพรรคอื่นๆ แล้ว ยังมีความมั่นใจว่านายธนาธรมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด เพราะมีจุดเด่นเรื่องบริหารงานเป็น และจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่ชัดเจน

นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกตั้งเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช.เท่านั้น แต่พรรคยืนยันว่าจำเป็นต้องยืนยันหลักการเรื่องนายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.ด้วย เราต้องไม่ลืมว่าหลักการนี้เป็นการต่อสู้กันอย่างยาวนานของประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย เพื่อจะยืนยันหลักการว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. เราผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 ผ่านช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบที่เลือกตั้งก็ครั้งสุดท้ายก็เชิญคนนอกเชิญคนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เข้ามาเป็นนายกฯ ทุกครั้ง กว่าจะได้หลักการนี้ยืนยันปักฐานในรัฐธรรมนูญก็ต้องรอหลังพฤษภาคมปี 2535 ประชาชนเสียเลือดเนื้อ เสียชีวิตไปจำนวนมาก เพื่อจะได้นายกรัฐมนตรีที่มาจาก ส.ส. เราไม่ต้องการนายกฯคนนอกอีกแล้ว

ชี้'ชัชชาติ-บิ๊กตุ'ไม่ใช่แคนดิเดตนายกฯ

“การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยืนยันหลักการนี้ให้มั่นว่า นายกฯหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้ว กรณีของคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ไม่ได้ลงเป็นผู้สมัคร ส.ส. หรือกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา ทั้ง 2 ท่านนี้จึงไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามความเห็นของผม เพราะว่าเราต้องรักษาหลักการ นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส.ให้ได้ เราไม่เพียงแต่ยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช.เท่านั้น แต่ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมคือ ไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอก หลักการเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก ประเทศไทยเราไม่เอามานานแล้ว มีครั้งนี้นะที่เขียนรับรองเปิดทางในรัฐธรรมนูญ เราต้องไม่ยอมเด็ดขาด มิฉะนั้น อนาคตต่อไปข้างหน้า เราจะเสียหลักการไปและจะเปิดทางให้ทหารเข้ามาได้อีก” นายปิยนุตรกล่าว

‘ชัชชาติ’ ย้ำอีกสัปดาห์ไม่ลงส.ส.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) บัญชีนายกฯลำดับที่ 2 โพลด์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีไม่ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลังจากมีผู้สอบถามมาเป็นจำนวนมาก “ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับผมไม่ได้ลง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เยอะ เลยขอชี้แจงพวกเราตั้งนี้ครับ เลือกตั้งครั้งนี้ บัตรใบเดียว ประชาชนเลือก 3 อย่าง 1.ส.ส.เขต 2.ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.แคนดิเดตนายกฯ (ส่งได้สามชื่อ) นายกฯ ไม่ต้องมาจาก ส.ส. ครับ แต่ต้องอยู่ในแคนดิเดตนายกฯ ผมไม่ได้ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยความสมัครใจ เพราะพรรคมีคนที่เก่งงานด้านนิติบัญญัติหลายท่าน และตามกติกาใหม่ จำนวนบัญชีรายชื่อของพรรคน่าจะลดลง เราต้องรู้ว่าเราเหมาะกับงานไหนเพราะเราทำงานเป็นทีม ผมอยู่ในแคนดิเดตนายกฯ 1 ใน 3 ส่วนจะได้ทำงานหรือไม่สุดท้ายขึ้นกับเสียงของประชาชน สรุปว่า ตอนนี้นะ ยืนยันและพร้อมลุยกับงานในส่วนของแคนดิเดตนายกฯ 100% ไม่มีเป้าหมายอื่น ไม่มีถอย ไม่มีท้อครับ”

‘ลดวาล์ว’ ยกโมเดลเลือกตั้ง ‘48

นางลดวาล์ว วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วันนี้ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อปี 2548 นายทักษิณ ชินวัตร นำพาพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ชนะการเลือกตั้ง จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย คือได้รับการเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 377 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 500 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ด้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้ได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่าย

ประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการที่ต้องการสืบทอดอำนาจของ คสช. แต่สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าต้องการจะให้ประเทศเดินไปในทิศทางไหน ระหว่างการอยู่แบบยากลำบากเหมือน 4 ปีที่ผ่านมา หรือมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดี มีเงินเต็มกระเป๋า จากอดีตที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่าพรรค พท.มีจุดยืนอยู่ปากฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอด และในการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายพรรคที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องคนไทย เลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในปากฝั่งประชาธิปไตยเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กลับคืนมาสู่คนไทยทุกคนอีกครั้ง

‘มาร์ค’ ลุยกาญจนบุรีหวังชิงทั้งจว.

ที่ จ.กาญจนบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ นำผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรค ปชป. ได้แก่ 1.นายอาศุชิน เป้าอารีย์ ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 เบอร์ 10, 2.นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร เขต 2 เบอร์ 2, 3.นายปารเมศ โภชารากุล เขต 3 เบอร์ 5, 4.พล.ท.ทำนุ โพธิ์งาม เขต 4 เบอร์ 3 และ 5.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล เขต 5 เบอร์ 10 เข้าสัการะศาลหลักเมืองกาญจนบุรี และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ปชป.มีความมั่นใจในผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 คนของพรรคว่าจะสามารถนำนโยบายของพรรคมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี โดยพรรคเน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งปัญหาแรกที่พรรคจะเร่งแก้ไข คือปัญหาปากท้องของประชาชน

ชัดยึดอำนาจเพราะรบ.โกง

จากนั้นนายอภิสิทธิ์เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรค ปชป. จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกล่าวปราศรัยกับสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนกว่า 1,000 คนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ปชป.ทำงานเป็นทีม พร้อมนโยบาย แก่จน สร้างคน สร้างชาติ เพราะพรรคเชื่อหลังการเลือกตั้งประชาชนมีความหวังว่าเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้น

“เมื่อครั้ง ปชป.เป็นรัฐบาล เราใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ไม่ว่าเกษตรกรจะปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง เราได้คำนวณต้นทุนออกมา หากราคาซื้อขายได้ต่ำกว่าต้นทุน หรือ

ต่ำกว่าต้นทุนบวกกำไรที่ควรจะมี รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรทันที ยุคนั้นเกษตรกรไทยไม่มีขาดทุนแน่นอน เราจะนำนโยบายเหล่านั้นทั้งหมดกลับมาต่อยอด ให้เกษตรกรมั่นใจว่าทำการเกษตรต้องมีรายได้มั่นคงแน่นอน ทั้งนี้การยึดอำนาจเกิดขึ้นจากการมีรัฐบาลที่โกงบ้านโกงเมืองจนประชาชนออกมาต่อต้านนำมาซึ่งการรัฐประหาร วันนี้ ปชป.มีความพร้อมที่จะพาพี่น้องออกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่พร้อมแล้วที่จะพาการเมืองไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยที่มีความร่วมมือ ปชป.รอกการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน บัตรเลือกตั้งครั้งนี้ออกแบบมาใหม่ 24 มีนาคมนี้ ขอให้ประชาชนดูให้ดีและกาให้ถูกต้อง กาค่าว่า ‘ประชาธิปัตย์’ เพราะ ปชป.ยืนยันว่าประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องสุจริต” หัวหน้าปชป.กล่าว

ทชช.จ่อเอาผิดเพจใส่ร้าย

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ กรรมการบริหารพรรค ทชช. กล่าวว่า ในช่วงที่ทุกพรรคลงสู่สนามเลือกตั้ง มีการใช้ปฏิบัติการทางข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อทำลายพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย ทำให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชน สร้างวาทกรรมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เกิดความแตกแยก เช่น เพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ชื่อ “เชียร์ลุง” ที่ให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์และเครือข่าย ได้นำเข้าข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มรวมกันระหว่างพรรค ทชช. พรรคเพื่อไทย (พท.) และเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ถือเป็นการจงใจเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังได้นำเอาวาทกรรม “เผาบ้านเผาเมือง” กลับมาโจมตีอีกครั้ง และใช้โลโก้ของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในข้อความเดียวกันหวังให้ประชาชนเข้าใจผิด ทั้งที่ได้มีข้อเท็จจริงบางคดีก็เป็นที่ยุติโดยการยกฟ้องของศาลแล้วถือเป็นการกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมืองทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความเป็นธรรมในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง การสร้างวาทกรรมที่ทำให้เกิดความเกลียดชัง เป็นความรุนแรงประเภทหนึ่ง และอาจนำไปสู่ความรุนแรงอื่นๆ ได้ ความเจ็บปวดและความสูญเสียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังคงบาดลึกอยู่ในใจของคนไทยหลายคนที่ยังรอคอยความยุติธรรมและการเยียวยาและการกระทำดังกล่าว ยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ในระบบคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนี้ พรรค พชช.จะรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อดำเนินการแจ้งความและร้องต่อ กกต.ต่อไป

'หญิงหน่อย'แจ้งความเอาผิดด้วย

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุธาสิตา เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรค พท. กล่าวถึงกรณีที่มีเพจบางเพจเผยแพร่ข้อมูลเชิงใส่ร้ายป้ายสีตนเองว่า เพจที่ลงมีความเกี่ยวข้องกับนายกฯ ซึ่งมีการนำรูปและข้อความอันเป็นเท็จลงเพจซึ่งทำให้ตนเสียหาย ทั้งยังใช้ข้อความที่เป็นการทำลายชื่อเสียงทางการเมือง และทำให้คนเข้าใจผิดต่อตนในนโยบายที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองไม่บังควรด้วย การเมืองควรสร้างสรรค์ แข่งกันด้วยนโยบาย แต่กลับมีการนำข้อความอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ ยืนยันว่ารูปที่เป็นรูปปราศรัยนั้นไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความในเพจที่ทำให้ตนเกิดความเสียหาย และยังมีการแชร์ลงบนแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่างๆ ทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลัย แพทย์ โรงเรียน ศิษย์เก่า ซึ่งคนที่แชร์มีตั้งแต่อดีตผู้พิพากษา อดีตนายทหาร ซึ่งตนได้เก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วว่ามีใครแชร์บ้าง และจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดตั้งแต่ต้นต่อเพจเพจบุ๊ก คนนำเข้าข้อความผ่านไลน์ รวมถึงคนที่แชร์และคอมเมนต์ เพราะทำให้คนไม่ทราบหรือเห็นต่างทางการเมืองนำไปใส่ข้อมูลต่อไปอีก จนกระจายไปทั่ว

“หมดเวลาแล้วสำหรับความขัดแย้ง คนที่อยากบอกให้ประเทศสงบสุขไม่ควรมาปลุกไฟความขัดแย้งอีก และยังเป็นการปลุกไฟในเรื่องเท็จที่มุ่งหวังทำลายกันทางการเมืองเท่านั้นเอง ดังนั้น คงปล่อยไปไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ผู้ที่เป็นต้นตอ ผู้ที่นำไปแชร์ คอมเมนต์ในลักษณะที่ทำให้เสียหายทั้งหมด” คุณหญิงสุธาสิตากล่าว

กกต.สรุป3วันสมัคร7.5พันคน

ที่สำนักงาน กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

เลขานุการ กกต. แถลงภาพรวมการรับสมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ เป็นวันที่สามว่า มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต 696 คน รวม 3 วัน 7,552 คน โดยเป็นผู้สมัครจาก 67 พรรคการเมือง สำหรับการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันนี้ยื่นสมัคร 8 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อนไทย พลังท้องถิ่นโต อนาคตใหม่ ภูมิใจไทยชาติพัฒนา เสรีรวมไทย เพื่อธรรม และไทยรุ่งเรือง แต่พรรคเพื่อนไทย เอกสารไม่ครบ ทาง กกต.ได้ให้กลับไปดำเนินการเรื่องเอกสารใหม่ รวม 3 วัน กกต.เซ็นรับรองแล้ว 11 พรรค จำนวน 703 คน ขณะนี้เหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกเพียง 2 วัน จึงขอฝากไปยังพรรคการเมืองที่จะมายื่นสมัคร อย่าย่ำซ้ำขอให้มาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพราะถ้าเอกสารไม่พร้อมหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีเวลากลับไปทำมาใหม่ และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้อง

แรมโบ้หลังน้ำตา-กัมกรบาท

ที่หอประชุมอำเภอเลิงสา จ.นครราชสีมา นายวิรัช รัตนเศรษฐี หัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ นำทีมผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปิดเวทีปราศรัยช่วยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 หมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ หรือแรมโบ้อีสาน โดยมีผู้สมัคร ส.ส.ผลัดกันขึ้นเวทีปราศรัยกันอย่างคับคั่ง ส่วนใหญ่ชูนโยบายหลักๆ โครงการบัตรประชารัฐ ผลักดันให้เปลี่ยนสิทธิถือครองที่ดินจาก ส.ป.ก.4-01 และ ภบท.5 เป็น ส.ป.ก.4.0 เพื่อให้การถือครองที่ดินของประชาชนมีสิทธิเพิ่มมากขึ้น สามารถเปลี่ยนการถือครองสิทธิได้ มีประชาชนร่วมฟังการปราศรัยกว่า 5,000 คน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่นายสุภรณ์ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณประชาชนที่มาร่วมรับฟังการปราศรัยด้วยความตื่นตัวในใจหน้าตานองหน้าและได้ก้มลงกราบประชาชนบนเวที 3 ครั้ง พร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นตันใจที่ประชาชนชาวโคราชยังรักและเมตตา ทั้งที่ห่างหายจากเส้นทางทางการเมืองมาเป็นเวลาถึง 12 ปี



เรื่องการไปทำพิธีส่งมอบข้าวสารของ
แอปเตอร์ให้ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เมือง
คาตามาน ที่เริ่มคุยไปในฉบับก่อน มีหลาย
คนอาจสงสัยว่า ระบบการแจกจ่ายต่อไปยัง
ประชาชนเขาทำกันอย่างไร ก็ขอเล่าเพิ่มในฉบับ
นี้ครับ แต่เป็นเฉพาะเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์
ก่อนนะครับ



หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับ
แอปเตอร์ของประเทศฟิลิปปินส์ คือ National
Food Authority หรือ เอ็นเอฟเอ ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์ที่ผู้บริหาร
สูงสุดดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะมนตรี
แอปเตอร์ด้วย ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ของ เอ็นเอฟเอ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Administrator ความจริงเมื่อเทียบกันแล้ว
ถือว่าใหญ่กว่าตำแหน่งอธิบดี และเป็นตำแหน่ง
ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำ แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
มีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ

เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการประจำจริงๆ
เริ่มตั้งแต่ รอง หรือ Deputy Administrator
ซึ่งมีอยู่ 2 ตำแหน่งด้วยกัน ดูๆ ไปก็เหมือน
กับรัฐวิสาหกิจของไทย เช่น องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ที่ผู้บริหารสูงสุด
เป็นตำแหน่งไม่ถาวร เปลี่ยนไปตามการเมือง
ส่วนตำแหน่งรอง กลับเป็นถาวร แต่กระนั้น
ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไทย
ไม่ได้เทียบถึงขั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการ คงเป็น
ตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือค่อนข้างต่ำกว่าอธิบดี
เลยทีเดียว ซึ่งระบบเหล่านี้ก็ต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ ผมคงจะได้กล่าวถึงในฉบับต่อไป
ของประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่พบเห็นให้ท่าน
ผู้อ่านได้ทราบไว้ด้วยครับ

หน่วยงาน เอ็นเอฟเอ ของฟิลิปปินส์
มีหน้าที่หลัก คือ ทำให้ประชาชนทั้งประเทศ
มีข้าวกินอย่างพอเพียง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการปลูกข้าววนะครับ เพราะหน้าที่
ส่งเสริมการปลูกข้าวเป็นของกระทรวงเกษตร
ซึ่งใช้คำภาษาอังกฤษว่า Department of
Agriculture ตามระบบของประเทศอเมริกา
(ปกติระบบของไทยใช้คำว่า Ministry ตามอย่าง
ประเทศอังกฤษ) แต่ เอ็นเอฟเอ ทำให้มีข้าวพอ

กินด้วยการเก็บสต็อกไว้ในโกดัง มีวิธีการ คือ
(1) ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาผู้ปลูกโดยตรง กับ
(2) สั่งซื้อข้าวสารจากต่างประเทศ ถึงตรงนี้
ขอพูดความประหลาดอย่างหนึ่งของอาเซียน
คือ ทั้งสิบประเทศที่ประกอบเป็นอาเซียนนี้ เรา
เป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่
ที่สุดของโลก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทยและเวียดนาม
แต่ขณะเดียวกัน เราก็เป็นประเทศผู้ขาดแคลน
และนำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกในขณะเดียวกัน
ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ กับอินโดนีเซีย แต่ที่
เหมือนกันทั้ง 10 ประเทศ คือ
เราเป็นประเทศผู้บริโภคข้าว
เป็นอาหารหลักเหมือนกัน
ทั้งหมด

ประเด็นนี้ จึงเป็น
ที่มาของคำถามอย่างหนึ่งที่ว่า
แล้วพวกเราเป็นเพื่อนใกล้ชิด
กัน อีกทั้งยังรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียวมาตั้ง 50 ปี แล้ว เมื่อ
มีปัญหาที่สามารถช่วยกันได้
แล้วทำไมจึงไม่ช่วยกันก่อนที่จะ
ไปช่วยคนอื่น ก็นำคิดนะครับ

เรื่องนี้ต่างคนต่างมุมมอง เพราะผลประโยชน์
ของประเทศ อาจไม่ใช่ผลประโยชน์ของปัจเจก
ชน เนื่องจากบริษัท/โรงสีข้าวผู้ส่งออกก็อยาก
จะขายข้าวสร้างมรดกผลกำไรให้กับตนเอง ยิ่ง
ต่างประเทศขาดแคลน ราคายิ่งดี ก็จะมีราย
ได้เพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งหรือ
ตรงข้ามกันกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ที่อาเซียนระดับประเทศพึงมี ปัญหาของการ
อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงสรุป
โดยนักพัฒนาตรงกันที่คำว่า “ขาดความไว้วางใจ
เชื่อใจ หรือ trust” เป็นประการสำคัญ

ว่าจะพูดถึงระบบแจกจ่ายข้าวของ
แอปเตอร์ของฟิลิปปินส์ กลับเกลไปไกล
กลับมาต่อที่ว่า เอ็นเอฟเอ นอกจากจะทำให้
ข้าวมีพอกินแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ทำให้ข้าว
มีราคาจำหน่ายที่คนสามารถหาซื้อได้ด้วย
นั่นหมายถึง เอ็นเอฟเอ จะต้องทำหน้าที่จำหน่าย
ข้าวสารในราคาต่ำกว่าที่เอกชนจำหน่าย
เพื่อถ่วงดุลหรือดึงราคาข้าวในท้องตลาดไม่ให้
สูงเกินไป ระบบแบบ เอ็นเอฟเอ นี้ในประเทศ
อาเซียนที่ขาดแคลนข้าวจะมีคล้ายๆ กัน
เช่นในประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงานชื่อว่า
Indonesian Bureau of Logistics (BULOG)
ส่วนในมาเลเซีย ชื่อว่า Padiberas Nasional
Berhad หรือ BERNAS แต่สำหรับประเทศ
ผู้ผลิตข้าวเหลือกินจะไม่มีหน่วยงานลักษณะนี้ ก็
ถือเป็นโชคของประเทศไทยครับ

ชาญพิทยา ฉิมพาลี

chanpithya@apterr.org

ไฟเขียวปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ

■ สร้างมูลค่าทางศก.กว่า115ล้าน/ปี

นายภุชญา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงเสนอ หลังพยายามผลักดันเรื่องดังกล่าวมากกว่าหนึ่งปี ซึ่งการที่ครม.เห็นชอบถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สำหรับสาระสำคัญของการเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติประกอบด้วย 3 ด้านคือ

1.ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีหลักฐานว่าคนไทยคุ้นเคยกับปลากัดมาตั้งแต่ในอดีต กระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 2.ด้านความเป็นเจ้าของและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปลากัดไทยที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens ชื่อสามัญ "Siamese Fighting Fish" หรือ "Siamese Betta" มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและได้รับการยอมรับกว้างขวางในระดับสากล ชื่อ Siamese เป็นเครื่องสะท้อนชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ อีกทั้ง ไทยเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานหลักของปลากัดอีกด้วย

3.ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหาศาล ข้อมูลส่งออกปลากัดไทยกว่า 95 ประเทศ ปริมาณส่งออกปี 2556 - 2560 ประมาณ 20.85 ล้านตัว/ปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาท/ปี หรือ 5.42 บาท/ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลากัดไทยทั่วโลก โดยด้านพันธุศาสตร์นั้นชื่อของปลากัดจีน ปลากัดมาเลย์ และปลากัดอินโด แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป แต่มีที่มาจากสายพันธุ์เดียวกับปลากัดป่าของไทยทั้งสิ้น จนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันความนิยมปลากัดไทยได้รับความสนใจพัฒนาสายพันธุ์ที่เน้นความสวยงาม มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง 1,500 ราย และมีผู้เลี้ยงรายย่อยมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งปลากัดไทยสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ชุมชนได้ นายภุชญา กล่าวต่อว่า ปลากัดไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรม

ต่อสู้ เป็นสัตว์น้ำเพียง

ชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว เหมาะเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เนื่องจากคล้ายลักษณะคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกผู้รุกรานหาญ แม้ปลากัดไทยจะมีลักษณะดุต้น แต่ยอมสงบอ่อนโยน นุ่มนวล สอดคล้องกับนิสัยคนไทย เหมือนส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงชาติ "ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด"

"การที่ครม.เห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะปลากัดเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

มีความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีการพัฒนาพันธุ์เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันจะผลักดันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลากัดไทยให้เดินหน้าต่อไปทุกมิติ อาทิ การค้าออนไลน์ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามด้วยระบบขนส่งปลากัดในประเทศ ให้รวดเร็ว ปลอดภัยไปจนถึงมือลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจปลากัดไทย" รว.เกษตรฯกล่าว

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13800

Col.Inch: 13.18

Ad Value: 11,862

ภาพขาว: ร่วมงาน

หน้า: 17(กลาง)

PRValue (x3): 35,586

Clip: Black/White



ร่วมงาน : นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง จ.อุทัยธานี มีนายณรงค์ รักษ์น้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปารักษ์น้ำ ห้วยขาแข้งคันทริโอม รีสอร์ท ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ขยายผลเรียนนอกระบบ หลังภาคใต้ได้ผลดี 85% ดึงพวกตกหล่นสู่ระบบ

ศึกษาธิการ ● ศธ.สั่งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เตรียมขยายผลการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ 85% เตรียมขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

นายชล้า อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในพื้นที่ภาคใต้ เพราะ กศน.ได้มีการสำรวจและติดตามนำเด็กที่ตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ได้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ร้อยละ 85 โดย พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประธานที่ประชุมจึงมอบหมายให้ กศน.ขยายผลโครงการนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมกับการดึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยดำเนินการด้วย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น จากการสำรวจประชากรวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 3-18 ปี อยู่นอกระบบทั่วประเทศถึง 1.7 ล้านคน ดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อช่วยมาเคาะประตูบ้านนำเด็กเข้าสู่ระบบ

“การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้ระดม อยู่ในปฏิญญาอาเซียน รวมถึงเป็นเรื่องสำคัญที่พูดถึงในเวทีอาเซียนมากที่สุดอีกด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ ศธ.ได้รับผิดชอบมาโดยตลอด อีกทั้งทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาของประเทศ และแสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ศธ. คาดว่าเราจะดึงเด็กนอกระบบให้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุดตามสโลแกนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โฆษก ศธ.กล่าว



อาเซียนและอาร์เซ็ป ตบโจทย์เศรษฐกิจโลก

การประชุมแรกของไทยในฐานะประธานอาเซียนได้เริ่มขึ้นแล้ว หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือ SEOM Retreat เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยได้นำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดันให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันผลักดันและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน 12 ประเด็น ภายใต้แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน หรือ Advancing Partnership for Sustainability”

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทย ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดันในปีหน้า โดยคำนึงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกในปัจจุบันและประเด็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและไทยจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรังสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนและประชาชนของอาเซียน

ด้านที่ 1 ก้าวไปข้างหน้ามองสู่อนาคต (Future Orientation) เพื่อเตรียมรองรับก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology & Innovation) เช่น การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการที่เทคโนโลยีและอัตโนมัติขั้นสูงจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ด้านที่ 2 ส่งเสริมความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) ทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น เชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียว ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก จากปัจจุบันใช้งานได้แล้ว 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอีก 3 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ การปิดตลาดการเจรจาอาร์เซ็ปในปี 2562 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และด้านที่ 3 ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable in all Dimensions) เช่น จัดทำความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของอาเซียน จัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน

ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายและบรรยากาศการตอบโต้ทางการค้า ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักถึงภาวะการณ์นี้ และเพื่อรักษาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกอาเซียน ผู้นำ 16 ประเทศ (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และอินเดีย) ได้แสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสรุปผลการเจรจาเพื่อเปิดรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาร์เซ็ป ให้ได้ในปี 2562 ที่ไทยเป็นประธาน ซึ่งไทยพร้อมรับลูกตั้งใจเดินหน้าผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ปบรรลุความสำเร็จอย่างเต็มที่ โดยจะมีการจัดประชุมทั้งในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีให้บ่อยขึ้น เพื่อเร่งหาข้อสรุปการเจรจาในส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงเรื่องกฎเกณฑ์ทางการค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจารวม 16 บท อาทิ กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า การแข่งขัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา จากปัจจุบันที่สามารถสรุปได้แล้ว 7 บท

ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป ทั้งจากประเทศคู่ค้าที่เปิดตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีอยู่จากอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และจากกฎเกณฑ์การค้าของสมาชิก 16 ประเทศ ที่จะต้องปรับให้มีความสอดคล้อง โปร่งใส มีมาตรฐาน และอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ■

อ.ส.ค. ส่งเสริมเกษตรกรใช้ TMR เพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ปัน Smart Farmer

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยถึง แนวทางการดำเนินงานในภาคส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมว่า “เนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังมีความประสงค์ที่จะสร้าง Smart Farmer เกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วย องค์ความรู้อย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อ.ส.ค. เองก็มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มีความ มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เช่นกัน โดยการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยง โคนมด้วย TMR (Total Mixed Ration หรือ Complete Ration : CR) ซึ่งเป็นอาหารผสมสำเร็จรูป ที่เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม และเกษตรกรได้มีการ รวมตัวและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต่าง ๆ หลายแห่งได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร TMR หรือที่เรียกว่า Feed Center เพื่อจำหน่าย TMR ให้กับสมาชิกเพิ่มเติม”

สำหรับแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ TMR ในปี 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า “อ.ส.ค. มีแผนวิจัยและ พัฒนา TMR และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ก็ยังคงทำภารกิจด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร ให้ครบทุกด้าน ที่สำคัญเพื่อสร้าง Smart Farmer ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันเรามีการ พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการฟาร์ม e-Dairy เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ของฟาร์มโคนม ซึ่งขณะนี้ได้ทดลองใช้ในกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ของ อ.ส.ค. แล้วและอยู่ในระหว่าง การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในระยะต่อไป ส่วนเกษตรกรที่สนใจก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ได้”



โอกาสสุดท้ายของ 'บิ๊กตุ๋'



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



อินไซต์การเมือง

นงน้อย บางนา

เหลือเวลาอีกวันเดียว “พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกฯ และหัวหน้า คสช. ต้อง “เปิด” ออกมาแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของตัวเอง แม้ในความเป็นจริงน่าจะมีความคอบอยู่ในใจมานานแล้ว

ตามกำหนดเวลาหลังจากพรรคพลังประชารัฐส่งเทียบเชิญไปเป็นนายกฯ ในบัญชีพรรคแล้ว “บิ๊กตุ๋” จะต้องตัดสินใจอย่างช้าที่สุดคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อให้พรรคพลังประชารัฐสามารถไปยื่นบัญชีนายกฯ ต่อ กกต. ได้ทันก่อนที่จะปิดรับสมัครส.ส.ในวันเดียวกัน

ดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันแรกที่ “บิ๊กตุ๋” เข้ามาในฐานะหัวหน้า คสช. จนเพิ่มอีกบทบาทในฐานะนายกฯ คนที่ 29 ของไทย จนมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าคะแนนนิยมและเครดิตในตัวอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกคนนี้น้อยถอยลงไปเรื่อยๆ

ด้วยระยะเวลาที่เคยบอกว่า “ขอเวลาอีกไม่นาน” กลายเป็นอยู่นานกว่าที่คาด นานกว่าอายุรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งปกติที่มีอายุ 4 ปี ขวกับ “พฤติกรรม” ของรัฐบาลที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเจตนาที่จะซื้อเวลาการอยู่ในอำนาจไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากการใช้ “อภินิหารกฎหมาย” เลื่อนเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เครดิตของ พล.อ.ประยุทธ์ ตกลงไป

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ ชาวบ้านทั่วประเทศรู้สึกว่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6240

Col.Inch: 82.33

Ad Value: 181,126

หน้า: 3(ล่าง)

PRValue (x3): 543,378

Clip: Full Color

คอลัมน์: อินไซด์การเมือง: โอกาสสุดท้ายของ 'บิ๊กตุ๋'

ชัดเจน ขณะที่รัฐบาลถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุน เป็นอีกปัจจัย

ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นรอบด้านทำให้หลายครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถเก็บอารมณ์เกรี้ยวกราดของตัวเองเอาไว้ได้ หลุดคำที่ไม่เหมาะสมออกมาบ้างครั้งไม่ถ้วน ก็เป็นอีกส่วน

ตัวอย่างเช่น

29 มกราคม 2558 ระหว่างให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนักข่าวถามถึงกรณีที่ ศสช.ทยอยเรียกนักการเมืองเข้ามารายงานตัว ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มมีอาการ และพูดว่า “ผมไม่ได้เป็นพวกบ้าอำนาจ ไม่เข้าใจกันสักที หาเรื่องกันอยู่นั้น... เมื่อวานที่นิ่งแล้วโมโห ใจคนถ่ายรูปรูป ถ่ายได้อย่างไร ผมก็ทำนิ้วของผมไปเรื่อย ใจทำ ถ่ายออกมาว่าผมขี้ใจอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้ เนื้อที่เขาเรียกว่าจิตใจมันดำใจดำซะที ไม่กลัวหรอก ดำแบบนี้ จะทำไม่”

การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ในวันนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดและมีคำสบถหลายคำทั้งไอ้บ้า ขี้ข้า หรือมน้ำเสียงสีหน้าที่แสดงอารมณ์ไม่พอใจแทบตลอดเวลา แต่ก็พยายามบอกว่าที่เสียงดังไม่ได้โมโห

12 มกราคม 2559 ระหว่างการแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการแก้ปัญหาการคายางคกค้ำ หลังจากถูกถามอยู่พักหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอารมณ์ไม่ดีแล้ว “1.ท่านบอกให้ผมไปทำถนน 2.ท่านบอกประโยชน์น้อย 3.ซึ่งงบประมาณเปลือง แล้วจะให้ทำอย่างไรวะ บัดโธ่ กระทรวง

มหาดไทยจะทำถนนเส้นทางในหมู่บ้านก่อน... พอแล้ว ผมขี้ใจจนตอบคุณ... พอแล้วไปถามไฉนมัน...”

27 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านในการไปประชุมกรม.สัญจรที่ จ.ปัตตานี จู่ๆ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ตวาดใส่ชาวประมงที่มาขึ้นเรือและกำลังอธิบายเรื่องราว “อย่ามาส่งเสียงกับผมเข้าใจหรือเปล่า ผมฟังคุณพูดดีๆ ก็ได้” ก่อนจะเดินไปแล้วบอกว่า “จะมากดดันผมไม่ได้” สร้างความงุนงงกับชาวประมงรายนั้นและผู้อยู่ในเหตุการณ์

30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการไล่ไฟสดผ่านเฟซบุ๊ก “สภาพัฒน์” พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดถึงการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามี การแบ่งเขตแบบ “พิสดาร” ในหลายพื้นที่ “สื่อที่อยู่ข้างนอกก็ถามกันอย่างเดียว เรื่องการแบ่งเขต แบ่งจะตายห้ากันให้หมดหรืออย่างไร ก็ไม่รู้กับไอ้เรื่องซึ่งกะบื้อยพวกนี้”

ล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างแถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาลคือ พล.อ.ประยุทธ์ ก็หลุดคำที่ทำให้เกิดความสับสนสะเทือนมากที่สุดนับบรรดาคำที่เคยพูดมา “มีงมาไล่ตุ๋สิ” ที่หลายคนฟังแล้วบอกน่าจะเป็น “มีงมาไล่กู่สิ” ด้วยซ้ำ

แทบทุกครั้งนายกฯ ก็จะออกมาหรือส่งโฆษกออกมาขอโทษหรือแสดงความเสียใจกับคำพูดที่หลุดไป

มีการมองไปว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้

กลับมาเป็นนายกฯ ที่กลไกการตรวจสอบของสภาทำงานได้ตามปกติ หากมีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ในสภา รวมถึงหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นอย่างไร

ในสภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มี “ดาบอาญาสิทธิ์” คือ อำนาจตามมาตรา 44 เหมือนเดิม ในภาวะที่ผู้คนที่อยู่ในสภานอกสภาไม่ต้องเกรงกลัวหรือกระหึ่มเกรงอกเกรงใจ เพราะอำนาจพิเศษนั้น “บิ๊กตุ๋” จะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง

นั่นคือด้านหนึ่ง

อีกด้านต้องยอมรับว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ มาอยู่ในบัญชีนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นนายกฯแน่นอน

โอกาสที่พรรคพลังประชารัฐจะได้ ส.ส. มาเป็นที่หนึ่ง และ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกฯ อย่างสง่างามแทบจะเป็นศูนย์

พล.อ.ประยุทธ์ จะยังถูกจับจ้อง ถูกตั้งคำถาม ถูกสงสัยในทุกฝีก้าว ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

ยังไม่รวมถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นผู้ลงนามในการเลือก 250 ส.ว. ที่จะต้องถูกครหาว่าเลือกมาเพื่อไหวดให้ตัวเองกลับมาเป็นนายกฯ

หนึ่งวันจากนี้จึงเป็น “โอกาสสุดท้าย” ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการเลือกอนาคตตัวเอง

แน่นอนการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงอนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ เองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอนาคตของประเทศไทยด้วย

ด้าน'สุจินดา'-'พูนสุข'ไม่ติดใจ/ยันไม่มีตำแหน่งเดิหน้าช่วย ปชช.

ตั้ง2ส.อบจ.นครพนมนั่งรองนายก

นครพนม : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้า กรณี ดร.สมชอบ นิตพิจน์ นายก อบจ.นครพนม ได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ปลดรองนายก อบจ.นครพนม 2 ตำแหน่ง หลังเข้ารับ ตำแหน่งอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เนื่องจากเมื่อปี 2558 คสช. ใช้ อำนาจ ตามคำสั่ง มาตรา 44 ให้พนักงาน เนื่องจากมีการตรวจสอบเรื่องการบริหาร จนกระทั่งคสช.มีคำสั่งคืนตำแหน่งนายก อบจ.นครพนม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 จนกลายเป็นกระแสการเมืองร้อน รับเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจาก ดร.สมชอบ นิตพิจน์ ได้เปิดตัวที่จะสนับสนุน พรรคพลังประชารัฐทำให้แวดวงการเมืองและ สังคมจับตามองว่า เป็นการตอบแทน คสช.ในการปลดล็อกคืนตำแหน่ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ มีการสั่งปลดรอง

นายก อบจ.นครพนม ทั้ง 2 คน คือ นางสุจินดา ศรีวรรณ รองนายก อบจ. นครพนม คนที่ 1 ซึ่งเป็นภรรยาของ ดร. ไพจิตร ศรีวรรณ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย และเป็นผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย เขต 4 นคร พนม ส่วนคนที่ 2 คือ นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายก อบจ.นครพนม คนที่ 2 ซึ่งเป็น ภรรยาของนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐ มंत्रीช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสห กรณ์ และยังเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค ภูมิใจไทย เขต 1 นครพนม จนกลายเป็นกระแสว่าเป็นการตัดหัวการเมือง ฝ่ายตรงข้าม ถึงแม้ ดร.สมชอบ นิตพิจน์ จะออกมายืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นการปรับตามวาระ แต่ยังเป็นกระแสร้อนที่แวดวงการเมือง จับตามองต่อ เนื่อง ถึงความเคลื่อนไหว หลังเข้ารับ ตำแหน่งอีกครั้ง

ล่าสุด หลังมีการปลดรองนายก อบจ.นครพนม คนเดิม เป็นทางการ ทั้ง 2 ตำแหน่ง ได้มีการแต่งตั้ง นายวิทยา ศรีธีราช ส.อบจ. นครพนม เขตอ.ปลาปาก มีฐานะเป็นที่ชายของภรยานั่งตำแหน่ง แทน ส่วนอีกคนได้มีการแต่งตั้ง นางสาว ณัตติยา สีใส ส.อบจ. นครพนม ซึ่งเป็น บุตรสาวของ นายคำเบ้า สีใส อดีตรอง นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ที่เคยให้ การสนับสนุน นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐ มंत्रीช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์และยังเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เขต 1 นครพนม มา อย่างต่อเนื่อง

นางสุจินดา ศรีวรรณ อดีตรอง นายก อบจ.นครพนม คนที่ 1 เปิดเผยว่า สำหรับคำสั่งปลดจากตำแหน่ง ตนน้อม รับและไม่ได้ติดใจ ไม่มองเป็นความขัดแย้งแต่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทางการเมือง และขอบคุณ นายก อบจ.นครพนม ที่ให้โอกาสร่วมทำงานที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับใคร ที่สำคัญตน มองว่า การพ้นตำแหน่งรองนายก ไม่ได้ เป็นอุปสรรค ปัญหา เนื่องจากชีวิตตน กว่า 30ปีที่เป็นหลังบ้านทำงานการเมือง ช่วยเหลือ สามี คือ ดร.ไพจิตร ศรีวรรณ อดีต ส.ส. แชมป์ 10 สมัย ที่ชาวบ้านรู้จัก หลังจากนั้นแม้ไม่มีตำแหน่งการเมือง แต่ การทำงานเพื่อประชาชนยังเดินทางต่อ

ด้าน นางพูนสุข โพธิ์สุ อดีตรอง นายก อบจ.นครพนม คนที่ 2 กล่าวว่า เรื่องตำแหน่ง ไม่เคยสำคัญกับตน ที่ผ่าน มาเข้าไปทำงานเพราะอยากมีส่วนร่วม และทางนายก อบจ.นครพนม ได้ขอให้ เข้าไปร่วมงาน หลังพ้นตำแหน่งยังจะ ทำงานเพื่อประชาชนเช่นเคย

พปชร.ถกโฉนด แยกปาร์ตี้ลิสต์

กลุ่มกปปส.เบียด'3มิตร'
'อุตตม'ยันยื่นกกต.วันนี้
5พรรคสมัครบัญชีรายชื่อ
เจ้หน้อยแจ้จับเพจหมื่น

'บิ๊กตู่'นำ ครม.ลงพื้นที่ยโสธร-มุกดาหาร
ยัน'บ้านล้านหลัง'ไม่เกี่ยวการเมืองเอา
ชื่อไปใช้ 'วิษณุ'แจง ครม.วางแนวปฏิบัติ
ชรก.ช่วงเลือกตั้ง 'อุตตม'มั่นใจ'ประยุทธ์'
ตอบรับนั่งนายกฯ 'เสีหนุ'คุยไร่นายทุน
(อ่านต่อหน้า 10)



โชว์ฝีมือ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง
พร้อมสวมบทเชฟโชว์ฝีมือทำสเต็กเนื้อ ที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

ปาร์ตี้ลิสต์

'บิกตัว' ทีวียโสธร-มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยโสธรและมุกดาหาร ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 หลังมีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้ง ส.ส. และก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องให้คำตอบถึงการตัดสินใจตอบรับคำเชิญของพรรคพลังประชาชน (พปชร.) เป็นนายกฯในบัญชีพรรคหรือไม่

โดยจุดแรก พล.อ.ประยุทธ์ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสวรรค์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พร้อมเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการปทุมชนให้แก่ประชาชน และสักขีพยานผู้ว่าฯยโสธร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน

ยันประชารัฐไม่เกี่ยวการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ออกมาให้ประชาชนได้ฟังข้อมูลจากรัฐบาล ซึ่งทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงอย่าไปฟังแค่ข่าววันนี้ใครจะให้อะไรกับเรา และอย่ามองแค่สิ่งที่ทำวันนี้เรา จะอยู่หรือไม่อยู่ ต้องมองอนาคตของลูกหลาน ซึ่งรัฐบาลพยายามทำหลายมาตรการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งโครงการประชารัฐ บ้านล้านหลัง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมือง ที่มีการเอาชื่อไปใช้ แต่รัฐบาลทำเรื่องนี้มาตลอด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ขณะที่ประเทศไทยไม่เหมือนคนอื่น มีคนน่ารัก แต่บางส่วนก็ไม่ใช่ ซึ่งตนพยายามเคลียร์เรื่องเหล่านี้ให้ได้ โดยต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริง อีกทั้งหลายอย่างต้องยอมรับ เมื่อก่อนอาจไม่มีใครมาพูดแบบนี้ ไม่มีใครมาทะเลาะกับท่าน มาพูดหวานๆ เพราะๆ พูดจาจ๊ะจ๋าไปเรื่อย ซึ่งมันไม่ได้ เราต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงและพัฒนาไปด้วยกัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ยอถามประชาชนว่า เบื่อกันหรือไม่ พร้อมกล่าวต่อว่า เราจะทะเลาะเบาะแว้งกันอีกไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสที่พูดมาทั้งหมดจะหายไปทั้งในและต่างประเทศ และตลาดการค้าจะเอามาจากไหนถ้าทุกคนแอนตี้เรา ดังนั้นอย่าพูดว่าอะไรก็ได้ทั้งหมด เพราะการพูดจาเช่นนี้ถูกเผยแพร่ไปเร็วทั่วโลก ไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือไม่จริง ซึ่งหากเชื่อขึ้นมาก็จะกัดกันเราในทุกเรื่อง แต่วันนี้ไม่มีใครกัดกันในไทย และทุกอย่างสูงขึ้นทุกเรื่อง ต่างประเทศก็มาพบตนตลอด ยืนยันเจตนาพร้อมร่วมมือกับเรา จึงขอให้การเลือกตั้งสงบเรียบร้อย ขอแค่ ถ้าไม่ทำแบบนี้ทุกอย่างก็ไปไม่ได้ อนาคตเสียหาย สิ่งที่ทำมา 4-5 ปีจะเสียหายทั้งหมด จึงขึ้นอยู่ที่ทุกคน

ป้ายหาเสียงขึ้นพริบ-ไร้พปชร.

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เยี่ยมชมศูนย์และชมการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ยโสธร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาทิ ข้าวเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นบ้านอย่างปลาสาม งานหัตถกรรมพื้นบ้านจากลูกตุ้มกา ที่นำมาทำเป็นโคมไฟที่ใช้ประเพณีแห่ไฟตุ้มกาในช่วงเทศกาลออกพรรษา และนายภักย์ลงชิมแม่เป็ง หรือไข่มดแดงกระป๋องทอดเกลือ ลองทำดาวที่ใช้ในประเพณีแห่ดาวของศาสนาคริสต์ของบ้านซ่งเยอ อ.ไทยเจริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่ จ.ยโสธร ในวันนี้ ตลอดเส้นทางบนถนนสายหลักมายังศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีสวรรค์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยจำนวนมาก รวมถึงป้ายหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ติดตั้ง โดยเป็นที่น่าสนใจที่สุดว่าไม่มีป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชาชน (พปชร.) แต่อย่างใด

สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัย ผู้ที่จะเข้ามาต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์นั้น อยู่ในขั้นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ประชาชนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่มีเครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย การตรวจบัตรประชาชน และติดสติ๊กเกอร์และบัตรสี ห้ามพกพาอาวุธ แม้แต่ขวดน้ำพลาสติกเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจและขอเก็บออกจากพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ข้อใจมุกดาหารไม่เจริญ

จากนั้นเวลา 13.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และคณะเดินทางต่อมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดย

ขอเสียง

นายธนธร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมนายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ และทีมงาน เดินทางหาเสียงในตลาดเมืองทอง 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่ จตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร และแขวงจอมพล) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์



มีนักเรียนร้องเพลงใจเพชร ต้อนรับ ขณะที่บ้านมาต้อนรับเกือบ 1 พันคน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การทำอะไรต้องฟังประชาชนด้วยไม่อย่างนั้นไม่ได้สร้างเสียที เพราะประชาชนไม่ยอม อุปสรรคความรักความสามัคคีต้องหันหน้าเข้าหากัน รัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนต้องทำเพื่อส่วนรวมไม่ทำเพื่อส่วนตัว เป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ อย่าไปเป็นเครื่องมือของใคร

นายกฯกล่าวว่า รมต.ระวางแล้วกันประเทศชาติอยู่ในกำมือทุกคนที่สองนิ้วของท่าน ซิดให้ดี แต่จะซิดใครก็เรื่องของท่าน ขอขอบคุณข้าราชการผู้ว่า นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. อี้อยะเยอไปหมด แล้วทำไมไม่เจริญเสียทีก็ไม่เข้าใจ มันอยู่ที่ความร่วมมือ แนวคิดใหม่ วิสัยทัศน์ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำแบบเดิมๆ ไม่ได้ วันนี้นำรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไปดูมีระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และถ้าตั้งใจทำเรื่องนี้ต่อได้อีกหลายระยะ ทั้งหมดเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่จะทำต่อไป คงไม่มีใครเลิกเข้าใจอย่างนั้น ไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของสาธารณสุขประกันสุขภาพทั่วหน้า เลิกเรียกบัตรอะไรเสียที เขาเรียกประกันสุขภาพทั่วหน้าคือระบบของรัฐบาลนี้ รวบมาทำทั้งหมดจนดีขึ้น ที่ผ่านมามีแต่พร แต่โรงพยาบาลอย่างประจำตำบลไม่ได้รับการดูแล มันก็ทั้งหมดไม่เคยได้งบประมาณมาก่อน แต่จะโทษใครไม่ได้

ขอพรให้คนไม่ตึกกลับใจ

จากนั้นในช่วงเย็น พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกุ

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านกุ โดย พล.อ.ประยุทธ์ทักถ้อยถามประชาชนตอนหนึ่งว่า ขออย่าให้ใครมาบิดเบือนความคิดของเรา เพราะกว่าจะเริ่มได้มันยากแค่ไหน จึงต้องทำให้ดีขึ้น ไม่เช่นนั้นของเก่าๆ ความเป็นประเทศไทยจะหายไปหมด สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ ความเป็นไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่รู้กี่รุ่น แตกต่างจากประเทศตะวันตกที่ไม่มีแบบเรา จากนั้นเข้าสักการะหลวงพ่อกว้างใหญ่ พระประธานอายุ 112 ปีในอุโบสถ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูไทและพื้นที่ใกล้เคียง และกราบนมัสการพระคุณนันทสารโลภิต เจ้าอาวาสวัดศรีนันทาราม โดยนายกฯ เปิดเผยว่า ได้ขอพรให้ประเทศ และขอพรให้คนไทย พร้อมขอให้คนที่ไม่ตึกกลายเป็นคนดี โดยตนเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขณะที่เจ้าอาวาสให้พรขอให้นายกฯ ทำให้สำเร็จ

ชายโสรธรร้อง'บักตู'16เรื่อง

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานนายกรัฐมนตรี ส่วนหน้า หมวดทางหลวง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่ จ.ยโสธร มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ พยายามเข้าไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรี แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญให้ไปยื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้เปิดศูนย์ส่วนหน้าชั่วคราว อยู่ห่างจากจุดที่นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมประมาณ 1 กิโลเมตร โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานนายกรัฐมนตรี รับข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดจำนวน 16 เรื่อง ประกอบด้วย ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลของบริษัทมิตรภาพสินธุ์ และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม และขอให้คุ้มครองแกนนำในการร้องเรียนดังกล่าวในพื้นที่ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ, ขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร เสนอโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ, ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ 6 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, ขอให้พิจารณาเร่งรัดกรณีการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากได้กู้ยืมเงินดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 แต่ขณะนี้ยังไม่มีมาคืนเงิน

ขอความเป็นธรรมที่ดินในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร, ขอให้เร่งรัด

การจ่ายค่ารังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน จำนวน 417 แปลง ในพื้นที่ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร, ขอให้พิจารณาเร่งรัดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผลไบโอเพาเวอร์อำนาจเจริญ ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ, ขอให้พิจารณาเพิ่มจุดกัลปกรณในพื้นที่บริเวณ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร, ขอความช่วยเหลือติดตามเงินสวัสดิการเงินออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านหมู่ 5 และ 13 ต.โคกนาโก อ.ป่าดัว จ.ยโสธร, ขอให้พิจารณาตรวจสอบการดำเนินโครงการประปาหมู่บ้านในพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 8 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร ตามนโยบายเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐตั้งแต่ปี 2559, ขอให้พิจารณายกเลิกออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ ขอเสนอให้มีการบริหารจัดการน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อยลุ่มน้ำชี, ขอให้พิจารณาบริหารจัดการลำน้ำกวางลำน้ำกุดกุง จ.ยโสธร, ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่ถนนคำเขื่อนแก้ว-ราชสีห์ชล ช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชนะชัย จ.ยโสธร และขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด กรณีทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน

'วิษณุ'ชี้ทำเนียบไม่เคยให้ติดป้าย



ตอบรับชิงนายกฯ - นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) แถลงข่าวตอบรับการเสนอชื่อในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ของ ชพน. โดยมี น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษา และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค เป็นลำดับที่ 2 และ 3 ที่บ้านพักนายสุวัจน์ ย่านถนนราชวิถี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ กำหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการในช่วงการเลือกตั้ง ว่า ก่อนหน้านี้เคยมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาอยู่แล้ว 3-4 มติ ตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 จึงได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อยกร่างใหม่สำหรับรัฐธรรมนูญ 2560 จนกลายเป็นมติใหม่ 6 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อถามว่า มีบางข้อระบุให้ส่วนราชการสนับสนุนสถานที่ติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงทำเนียบรัฐบาล ต้องจัดสถานที่สำหรับการติดป้ายด้วยใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ แต่ถ้าให้ก็ต้องให้เหมือนกันหมดทุกพรรค แต่ปกติไม่เคยให้ เพราะทำเนียบรัฐบาลไม่เหมือนสถานที่ทั่วไป ทำไม่ต้องมาเจาะจงที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะเขาเพิ่งเล็งไปที่โรงเรียน หรืออะไรต่างๆ อีกทั้ง ทำเนียบรัฐบาลประชาชนทั่วไปก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้ว จะติดประกาศทำอะไร เขาต้องไปติดที่ประชาชนทั่วไป เข้าไปดูได้ ส่วนการปฏิบัติของ ครม.นั้น รัฐมนตรีหรือนายกฯทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองจะเสนอเป็นนายกฯ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ เพราะความเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ข้าง หรือขึ้นเวทีอภิปรายหาเสียงให้กับพรรคการเมืองได้อยู่แล้ว

เมื่อถามถึงกรณีการทำลายป้ายหาเสียง นายวิษณุกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้จัดการ เพราะการทำลายป้ายนั้นผิดกฎหมายอยู่แล้ว หากเป็นป้ายของเอกชนก็จะติดข้อหาทำลายทรัพย์สิน จับได้ไล่ทันก็ดำเนินคดีได้ตามปกติ

‘อุตตม’เชิญ‘สมคิด’นั่งนายกฯแล้ว

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร. แถลงความคืบหน้าการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรค ว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ได้อตอบรับ หรือแจ้งการตัดสินใจมาที่พรรค แต่เชื่อว่าจะทันภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์แน่นอน ขณะที่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ได้นำเอกสารไปเชิญนายสมคิด เหมือนกับที่เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ โดยนายสมคิดใช้เวลาตัดสินใจ 1-2 วัน ซึ่งก็ต้องให้เกียรติและให้เวลา

นายอุตตมกล่าวว่า เรื่องการจัดทำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธาน

พิจารณาใกล้เสร็จแล้ว และในช่วงบ่ายวันเดียวกันคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณา และถ้ามีความพร้อมจะไปยังต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มที่จะยื่นบัญชีรายชื่อของพรรคไปพร้อมกัน หาก พล.อ.ประยุทธ์และนายสมคิดตอบรับทัน

มั่นใจ ‘บิ๊กตู’ตอบรับนั่งนายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่า โอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะตอบรับมีมากน้อยแค่ไหน นายอุตตมกล่าวว่า คงประเมินไม่ได้ เพราะต้องให้เกียรติ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณา ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นไปได้ที่พรรคจะส่งไม่ถึง 150 คน แต่จะมีประมาณ 100 คนขึ้นไป โดยพยายามคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมจริงๆ เข้ามาทำงาน ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่พอใจรายชื่อของ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ ของพรรคนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะดูรายชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ และโชคดีที่พรรคมีคนจากหลายอาชีพเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน จึงทำให้มีตัวเลือกหลากหลาย

เมื่อถามว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบรับ จะกระทบต่อความนิยมของพรรคหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า ไม่อยากให้พูดก่อน แต่ต้องการทำพรรคนี้อย่างถาวร ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ตัวบุคคลเป็นเพียง 1 ใน 3 องค์ประกอบ ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลแบบจะเป็นจะตาย แต่ส่วนตัวไม่ค่อยพอใจ มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะตอบรับ มีความเชื่อมั่นและความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น และผู้สมัครหลายคนเองก็เตรียมขึ้นป้ายหาเสียง คู่กับ พล.อ.ประยุทธ์แล้ว รอเพียงการตอบรับ และยื่น กกต.เท่านั้น

เคาะชื่อปาร์ตี้ลิสต์ 120 คน

ในช่วงบ่าย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค พปชร. แถลงถึงความคืบหน้าการจัดทำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคว่า คณะกรรมการสรรหาได้ใช้เวลาพิจารณาผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างรอบคอบ โดยผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ เช่น อดีตรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ คนรุ่นใหม่ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ไม่ได้มีแค่คนการเมือง โดยพรรคจะส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 120 คน ต่อ กกต.ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยจะเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดในวันเดียวกัน และในช่วงเย็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กรรมการบริหารพรรค จะพิจารณารายชื่อทั้งหมดอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้กรรมการบริหารพรรคยังไม่พร้อมทั้งหมด คาดว่า

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าพอสมควร แต่วันนี้อยู่ต่อบยากว่าจะได้เท่าใด อาจจะได้ 40 หรือ 50 ที่นั่งหรือไม่ก็ยังไม่รู้ เพราะคาดเดายาก

เตรียมแผน 2 หาก ‘บิ๊กตู’ไม่รับ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ส่วนจะยื่นบัญชีรายชื่อในวันเดียวกันด้วยหรือไม่นั้น ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ตอบรับมา หากได้รับการตอบรับแล้วก็จะเปิดเผยและยื่นต่อ กกต.ต่อไป แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบรับคำเชิญ ทางพรรคก็มีแผนสำรอง และเตรียมการทุกสถานการณ์ไว้แล้ว โดยภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พรรคจะดำเนินการทุกอย่างอย่างครบถ้วน

เมื่อถามว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุได้เพื่อใจไว้แล้วหากไม่ได้กลับมาเป็นนายกฯ ทางพรรคได้เพื่อใจไว้ด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ต้องฟังท่าน เวลาท่านพูดอะไรเราก็ต้องฟัง เพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านจะพิจารณา หลังจากที่พรรคได้เรียนเชิญ พรรครอคำตอบจากท่านอยู่

เมื่อถามว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบรับจะถือว่าเสียหายต่อการหาเสียงหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ถ้าไม่ตอบรับ พล.อ.ประยุทธ์คงมีเหตุผลของตัวเอง แต่พรรคได้เตรียมการแก้ไขปัญหามาแล้ว เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยพิจารณากันอีกที อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะตอบรับ แต่ก็ต้องเพื่อใจไว้ด้วย แต่ไม่แน่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์อาจให้คำตอบก็ได้ ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่ได้อตอบรับคำเชิญแต่อย่างใด

ตอบไม่ชัดใครอยู่เบอร์ 1

เมื่อถามว่าใน 120 คน มีคนที่มีความคิดตัวรวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การถูกกล่าวหาถือเป็นคนละเรื่องกับการต้องคดี การเป็นผู้ถูกกล่าวหา ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ เพราะกระบวนการยังไม่สิ้นสุด

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ 1 อาจเป็นนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หรือนายณัฐพล ทีปสุวรรณ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทั้งคู่เป็นคนสำคัญของพรรค ซึ่งในการพิจารณานั้น เราต้องดูเรื่องของความอาวุโส มีบทบาทสำคัญ รวมถึงการที่จะช่วยพรรคทำงานในอนาคตด้วย เฉพาะ 5 รายชื่อแรก เราได้วางผู้ที่มีบทบาทสำคัญ การเรียงลำดับรายชื่อ เราได้เรียงตามความทุ่มเทที่มีต่อพรรค บทบาทที่มีต่อพรรค คนที่พรรคจะให้ความสำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความอาวุโส หรือการช่วยเหลือพรรคในอนาคต ซึ่งพิจารณาไม่ง่าย ทั้งนี้ ยังต้องมองไปถึงว่า ถ้าไม่ได้อยู่ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็

อาจไปอยู่ในบัญชีผู้บริหารพรรค

เมื่อถามว่าใช้เวลาพิจารณาานาน เพราะแต่ละคนอยากอยู่ในลำดับขั้นๆ หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เราต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะทุกคนต่างต้องการอยู่ในเบอร์ต้นๆ ด้วยกันทั้งนั้น พรรคจึงต้องมีหลักการในการพิจารณา ยืนยันว่ากรรมการสรรหา ไม่ได้รับแรงกดดันจากกลุ่มต่างๆภายในพรรค เพียงแต่ในความเหมาะสม บางมิติที่พิจารณายาก และยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือว่านายกาไม่พอใจการจัดทำ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ซึ่งนายกาไม่ได้ขอการจัดทำ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย

ผู้มีอำนาจทุบโต๊ะต้นต้นขึ้นเบอร์ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค พปชร. เบื้องต้นได้จัดลำดับใหม่ หลังจากกรรมการบริหารพรรค ถกเถียงกันจนค้ำ และมีการเรียกประชุมลับ และเนื่องจากมีผู้มีอำนาจในรัฐบาล ทุบโต๊ะให้นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค อดีตแกนนำ กปปส. เป็นปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 ตามด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานยุทธศาสตร์ เลือกตั้งภาคอีสาน อดีตแกนนำกลุ่มสามมิตร และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค อดีตแกนนำ กปปส. เป็นลำดับที่ 3 ส่วนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์ การหาเสียงเลือกตั้ง อดีตแกนนำกลุ่มสามมิตร เป็นลำดับที่ 4 และนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ แกนนำกลุ่มโคราช พรรคเพื่อไทย เป็นลำดับที่ 5

กปปส.เบียด3มิตรขึ้น1-2

รายงานข่าวแจ้งว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อของ พปชร. โดยก่อนหน้าจะมีการจัดโพรเซส 10 ชื่อแรก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มาเป็นอันดับที่ 1 และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาเป็นลำดับที่ 2 เพราะทั้ง 2 เป็นแกนนำในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีอดีต ส.ส.ในมือเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เดียวกัน มีบัญชีรายชื่ออีก 1 บัญชีโผล่มาโดยที่มิใช่ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อยู่ลำดับที่ 1 และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นอันดับที่ 2 โดยทั้ง 2 เคยเป็นแกนนำในการชุมนุม กปปส. และมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาล จึงได้ผลักดันทั้ง 2 คนอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสามมิตรเป็นอย่างมาก ทำให้ในช่วงเย็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กรรมการบริหารพรรคยังประชุมถกเถียงปัญหาดังกล่าวไม่ลงตัว ซึ่งบัญชีรายชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จนกว่าจะมีการยืนยันสมัครบัญชีรายชื่อให้กับ กกต.

กท.ส่งบัญชีรายชื่อครบ150คน

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมแกนนำพรรคเข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยเมื่อเข้ามาถึงสถานที่รับสมัคร นายอนุทินได้เดินเข้ามาจับมือและกล่าวทักทายกับนายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นโต โดยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จ ขณะที่นายศุภชัย ใจสมุทร เดินทางกระเป๋าดำเดินทางใบใหญ่ขนาด 26 นิ้ว ซึ่งภายในบรรจุเอกสารสมัครมายื่นกับ กกต. ทั้งนี้ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยยื่น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 150 คน ตามกฎหมาย ส่วนความคาดหวังว่าจะได้จำนวนเท่าไรนั้น เห็นว่ายังไม่ควรริบเร่จำนวนเป็นตัวเลข เพราะพรรคผู้สมัครได้ยื่นแล้ว ทั้งนี้ทุกอย่างขึ้นกับประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม พรรคคาดหวังให้ชนะ ส.ส.แบบแบ่งเขตมากๆ ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะเก็บเอาไว้ทำงาน ดังนั้นกำลังใจและแรงเชียร์ต้องส่งให้ ส.ส.เขตเยอะๆ แม้จะทำให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนเป็นศูนย์ก็ยินดี

'เสียหุ' ยันไร้ชื่อนายทุน

เมื่อถามว่า มีหลักในการพิจารณาผู้สมัครบัญชีรายชื่ออย่างไร เพราะที่ผ่านมามีการปรามาสว่าปาร์ตี้ลิสต์ต้องเป็นนายทุนของพรรคเท่านั้น นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีเสีย ไปดูได้เลย ไม่มีนายทุนสักคน คำว่านายทุนของพรรคภูมิใจไทยในที่นี้คือทุกคนมีทุนทางสมอง มีความเชี่ยวชาญชำนาญและทุ่มเท ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการพิจารณาเอาบุคคลที่เคยช่วยเหลืองานพรรคมาโดยตลอด ทุ่มเทให้กับพรรค มีประสบการณ์ในการบริหารก็จะบุคคลที่พรรคเสนอชื่อ

"ผมให้ความสำคัญกับทุกคะแนน เพราะกฎเกณฑ์การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแนนจะต้องมาจาก ส.ส.แบบแบ่งเขต ไม่มีคะแนนพรรค ดังนั้นทางพรรคจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้สมัครแบบแบ่งเขตทุกราย เพราะผู้สมัครเหล่านั้นคือบุคคลที่จะทำคะแนน และเป็นคนที่กำหนดว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะเดินเข้าสภาได้กี่คน" นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามย้ำว่าจะสู้บัญชีชื่อนายทุนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วัดกันตัวต่อตัวก็สู้ได้หมด ปล่อยให้เป็นที่ที่ประชาชนตัดสิน

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

ปาร์ตี้ลิสต์

ชพน.ส่ง56ปาร์ตี้ลิสต์สู้ศึก

จากนั้น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นำคณะเข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 56 คนต่อ กกต. โดยกล่าวว่า วันนี้อยู่ไม่แนบรายชื่อบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีแต่จะยื่นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เนื่องจากวันนี้เวลา 14.00 น. จะเข้าเทียบเชิญนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตหัวหน้าพรรค พิจารณาตอบรับอยู่ในรายชื่อบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีหรือไม่ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมติให้ยื่น 3 รายชื่อรวมตนด้วย นายเทวัญกล่าวว่า มั่นใจการปัดป้องในพื้นที่โคราช เนื่องจากเป็นพื้นที่มั่นของพรรคชาติพัฒนาโดยตลอด และหัวหน้าพรรครวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็มีถิ่นฐานเป็นนครโคราช จึงได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายเฉพาะจังหวัด

'สุวัจน์'ตอบรับแคนดิเดตนายกฯ

ต่อมาในช่วงบ่าย ที่บ้านพัก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ย่านราชวิถี นายเทวัญพร้อมด้วยแกนนำเข้าเชิญ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษา ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 ลำดับที่ 1 และ 2 หลังจากทีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลงมติเห็นชอบให้เสนอชื่อจำนวน 3 รายชื่อ ซึ่งรวมถึงนายเทวัญ จะอยู่ในบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 ด้วย

นายสุวัจน์กล่าวตอบรับการเสนอชื่อเป็น 1 ในบัญชีรายชื่อของ ชพน.ตามมติของพรรค ทั้ง 3 รายชื่อ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจของ ชพน.ในการทำงานการเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และแสดงความพร้อมด้านบุคลากรของพรรคต่อการทำงานการเมืองภายใต้กติกาการเลือกตั้งกำหนดไว้เพื่อให้การเลือกตั้งยอมรับและทำงานให้ประชาชนเพื่อเป็นทางออกให้ประเทศไทย และไร้ปัญหาส่วนผลทางการเมืองตามการเสนอชื่อนั้น คิดว่ายังวิเคราะห์และประเมินได้ยาก ทั้งนี้พรรคจะยื่นบัญชีรายชื่อต่อ กกต. วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น.

รับเป็นสมรภูมิที่หนักมาก

เมื่อถามว่า การตัดสินใจส่งบัญชีรายชื่อ นาย กษที่พรรคสนับสนุนหลังเลือกตั้ง จะเพิ่มคะแนน เลือกตั้งได้ หรือเป็นแค่ลิ้นทางการเมือง นาย สุวัจน์กล่าวว่า สิ่งที่พรรคพิจารณาคือการคัดสรร สิ่งที่ดีที่สุดอย่างพิถีพิถันและรอบคอบให้กับ ประชาชน ทั้งทีมบัญชีรายชื่อ ตัวผู้สมัคร และ นโยบาย ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้ว ส่วน เกณฑ์ขั้นต่ำที่จะได้รับการพิจารณาชื่อนักคิดใน บัญชีรายชื่อ พรรคจะต้องมีเสียง ส.ส. 25 คน ขึ้นไปนั้น ก็ต้องพยายาม ในการเลือกตั้งครั้งแรก พรรคเคยได้ ส.ส. 60 คน และครั้งล่าสุดได้ ส.ส. 7 คน ส่วนการเลือกตั้งปี 2562 ไม่ทราบว่าจะ ได้จำนวน ส.ส.เท่าใด เพราะวิเคราะห์ยากจริงๆ แต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือ เตรียมความพร้อม พิถีพิถันสม่ำเสมอ วางแผนให้ดี และสู้ให้เต็มที่ ส่วนพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทั้ง 14 เขต ยอมรับ ว่าการเลือกตั้งรอบนี้เหนื่อย

“เป็นสมรภูมิที่หนักมากเพราะมีพรรค การเมืองใหญ่ส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงแข่งขันจำนวน มาก รวมถึงคาดหวังว่าจะได้ ส.ส. แต่ชาติพัฒนา ขอทำเต็มที่ เพราะเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย เป็น เรือนตายของเรา จึงต้องรักษาฐานเดิมไว้ให้ได้ ซึ่งผมมองว่าการแข่งขันเลือกตั้งในพื้นที่จะสนุก สลื่น ตื่นเต้น และน่าติดตาม” นายสุวัจน์กล่าว

อนค.ยก'ธนาธร'เหมาะนายกฯ

ที่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายปิยนุตร แสง กนกกุล เลขาธิการพรรค อนค. กล่าวว่า พรรค เดินทางไป กกต. เพื่อยื่นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และชื่อของแคนดิเดตนายกฯ ซึ่งพรรคเสนอชื่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น นายกฯ เราเห็นว่ามีความเหมาะสมมากในช่วง เวลานี้ และเมื่อพิจารณารายชื่อว่าที่นายกฯของ พรรคอื่นๆ แล้ว ยิ่งมีความมั่นใจว่านายธนาธรมี ความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด เพราะมีจุดเด่นเรื่องบริหารงานเป็น และจุดยืน เรื่องประชาธิปไตยที่ชัดเจน

นายปิยนุตรกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกตั้ง เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช.เท่านั้น แต่ พรรคยืนยันว่าจำเป็นต้องยืนยันหลักการเรื่อง นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.ด้วย เราต้องไม่ลืม ว่าหลักการนี้เป็นการต่อสู้กันอย่างยาวนานของ ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย เพื่อยืนยัน หลักการว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. เราผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 ผ่านช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบ ที่เลือกตั้งก็ครั้งสุดท้ายก็เชิญคนนอก เชิญคน ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เข้ามาเป็นนายกฯทุกครั้ง กว่าจะได้หลักการนี้ยืนยันหนักแน่นในรัฐธรรมนูญ ก็ต้องรอหลังพฤษภาคมปี 2535 ประชาชน

เสียเลือดเนื้อ เสียชีวิตไปจำนวนมาก เพื่อจะ ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจาก ส.ส. เราไม่ต้องการ นายกฯคนนอกอีกแล้ว

ลุยตลาดเมืองทอง-แยกเกษตร

ต่อมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก พรรค นายรังสิมันต์ โรม ผู้ช่วยเลขาธิการพรรค และผู้สมัครบัญชีรายชื่อ เดินทางหาเสียงใน ตลาดเมืองทอง 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เพื่อ แนะนำตัว นายกฤษณัฐ สรรเสริญ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 หลักสี่ จตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร และแขวงจอมพล) ตลอดจนหาเสียง จากนั้น นายธนาธรและคณะเดินทางต่อไปยังตลาด ออมรินทร์ แยกเกษตร มีนักศึกษามาทักทาย และขอถ่ายรูปอย่างคึกคัก นายธนาธรกล่าวว่า กรณีการติดป้ายที่ขวางทางเท้า ต้องกราบขอโทษ พื้นที่ประชาชน และขออภัยความผิดพลาดนี้ ตนได้ก้มรับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วว่าการติดป้าย หาเสียงให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน เป็นหลัก หลังจากนั้นหากพบเห็นป้ายหาเสียงของ พรรคที่ขวางทางเดินให้แจ้งมายังคอลเซนเตอร์ ของพรรคอนาคตใหม่ โทร 0-2821-5688

ชี้'ชัชชาติ-บิคุ'ไม่ใช่แคนดิเดต

“การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยืนยันหลักการนี้ให้ มั่นว่า นายกฯหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะ ต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเช่นนี้ แล้ว กรณีของคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ไม่ได้ลง เป็นผู้สมัคร ส.ส. หรือกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้สมัคร ส.ส. หรือกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้ง 2 ท่านนี้จึงไม่ได้เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีตามความเห็นของผม เพราะว่า เราต้องรักษาหลักการ นายกรัฐมนตรีต้องมา จาก ส.ส.ให้ได้ เราไม่เพียงแต่ยุติการสืบทอด อำนาจของ คสช.เท่านั้น แต่ต้องไปให้ไกลกว่า เดิมคือ ไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอก หลักการ เรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก ประเทศไทยเรา ไม่เอามานานแล้ว มีครั้งนี้นั่นเองที่เขียน รับรองเปิดทางในรัฐธรรมนูญ เราต้องไม่ยอม เด็ดขาด มิฉะนั้น อนาคตต่อไปข้างหน้า เราจะ เสียหลักการนี้ไปและจะเปิดทางให้ทหารเข้ามา ได้อีก” นายปิยนุตรกล่าว

'ชัชชาติ'ย้ำอีกสมัครใจไม่ลงส.ส.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แกนนำพรรค เพื่อไทย (พท.) บัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 โพสต์ ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอชี้แจง เกี่ยวกับกรณีไม่ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลังจากมี ผู้สอบถามมาเป็นจำนวนมาก “ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับผมไม่ได้ลง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เยอะ เลยขอ ชี้แจงพวกเราตั้งนี้ครับ เลือกตั้งครั้งนี้ บัตรใบ

เดียว ประชาชนเลือก 3 อย่าง 1.ส.ส.เขต 2.ส.ส. บัญชีรายชื่อ 3.แคนดิเดตนายกฯ (ส่งได้สามชื่อ) นายกฯ ไม่ต้องมาจาก ส.ส. ครับ แต่ต้องอยู่ใน แคนดิเดตนายกฯ ผมไม่ได้ลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยความสมัครใจ เพราะพรรคมีคนเก่งงาน ด้านนิติบัญญัติหลายท่าน และตามกติกาใหม่ จำนวนบัญชีรายชื่อของพรรคน่าจะลดลง เรา ต้องรู้ว่าเราเหมาะกับงานไหนเพราะเราทำงาน เป็นทีม ผมอยู่ในแคนดิเดตนายกฯ 1 ใน 3 ส่วนจะได้ทำงานหรือไม่ สุดท้ายขึ้นกับเสียงของ ประชาชน สรุปว่าตอนนี้ยืนยันและพร้อมลุยกับ งานในส่วนของแคนดิเดตนายกฯ 100% ไม่มี เป้าหมายอื่น ไม่มีถอย ไม่มีท้อครับ”

'ลดาวลี้'ยกโมเดลเลือกตั้ง'48

นางลดาวลี้ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค เพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วันนี้อยู่ติดต่อกลับ ไปเมื่อปี 2548 นายทักษิณ ชินวัตร นำพา พรรคไทยรักไทย (ทรท.) ชนะการเลือกตั้ง จน สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จเป็น ครั้งแรกของประเทศไทย คือได้รับการเลือกตั้ง เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 377 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 500 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็น โมเดลหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ด้านการสืบทอด อำนาจของ คสช. ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน วันที่ 24 มีนาคมนี้ได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือก ตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายเผด็จการที่ต้องการสืบทอดอำนาจ ของ คสช. แต่สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน ว่าต้องการจะให้ประเทศเดินไปในทิศทางไหน ระหว่างการอยู่แบบยากลำบากเหมือน 4 ปีที่ผ่านมา หรือมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดี มีเงินเต็มกระเป๋า จากอดีตที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่าพรรค พท.มี จุดยืนอยู่ห่างฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอด และ ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายพรรคที่มีอุดมการณ์ เหมือนกัน ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้อง คนไทย เลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในห่าง ฝั่งประชาธิปไตยเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กลับคืนมาสู่คนไทย ทุกคนอีกครั้ง

'มาร์ค'ลุยกาญจน์หวังชิงทั้งจว.

ที่ จ.กาญจนบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายภรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ นำผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี พรรค ปชป. ได้แก่ 1.นายอายุชิน เบ้าอารีย์ ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 เบอร์ 10, 2.นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร เขต 2 เบอร์ 2, 3.นายปารเมศ โพธารากุล เขต 3 เบอร์ 5, 4.พล.ท.ทำนุ โพธิ์งาม เขต 4

เบอร์ 3 และ 5.พ.สุรพงษ์ ดันธนศรีกุล เขต 5 เบอร์ 10 เข้าลี้กการศาลหลักเมืองกาญจนบุรี และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ปชป.มีความมั่นใจในผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 5 คนของพรรคว่าจะสามารถนำนโยบายของพรรคมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี โดยพรรคเน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งปัญหาแรกที่พรรคจะเร่งแก้ไข คือปัญหาปากท้องของประชาชน

ชัชชาติอำนาจเพราะรบ.โงง

จากนั้นนายอภิสิทธิ์เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรค ปชป. จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกล่าวปราศรัยกับสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนกว่า 1,000 คนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ปชป.ทำงานเป็นทีม พร้อมชูนโยบาย แก่จนสร้างคน สร้างชาติ เพราะพรรคเชื่อหลังการเลือกตั้งประชาชนมีความหวังว่าเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้น

“เมื่อครั้ง ปชป.เป็นรัฐบาล เราใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ไม่ว่าเกษตรกรจะปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง เราได้คำนวณต้นทุนออกมา หากราคาซื้อขายได้ต่ำกว่าต้นทุน หรือต่ำกว่าต้นทุนบวกกำไรที่ควรจะมี รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรทันที ยุคนั้นเกษตรกรไทยไม่มีขาดทุนแน่นอน เราจะนำนโยบายเหล่านั้นทั้งหมดกลับมาต่อยอด ให้เกษตรกรมั่นใจว่าทำการเกษตรต้องมียารได้มั่นคงแน่นอน ทั้งนี้การยึดอำนาจเกิดขึ้นจากการมีรัฐบาลที่โง่งบ้านโง่งเมืองจนประชาชนออกมาต่อต้านนำมาซึ่งการรัฐประหาร วันนี้ ปชป.มีความพร้อมที่จะพาพี่น้องออกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่พร้อมแล้วที่จะพาการเมืองไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยที่มีความร่วมมือ ปชป.รอกการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน บัตรเลือกตั้งครั้งนี้ออกแบบมาใหม่ 24 มีนาคมนี้ ขอให้ประชาชนดูให้ดีและกาให้ถูกต้อง กาคว่า ‘ประชาธิปไตย’ เพราะ ปชป.ยืนยันว่าประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องสุจริต” หัวหน้า ปชป.กล่าว

ทชช.จ่อเอาผิดเพจใส่ร้าย

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ กรรมการบริหารพรรค ทชช. กล่าวว่า ในช่วงที่ทุกพรรคลงสู่สนามเลือกตั้ง มีการใช้ปฏิบัติการทางข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อทำลายพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย ทำให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชน สร้างวาทกรรมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เกิดความแตกแยก เช่น เพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ชื่อ “เชียร์ลุง” ที่ให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

และเครือข่าย ได้นำเข้าข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น การจับกลุ่มรวมกันระหว่างพรรค ทชช. พรรคเพื่อไทย (พท.) และเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ถือเป็นภารกิจเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังได้นำเอาวาทกรรม “เผาบ้านเผาเมือง” กลับมาโจมตีอีกครั้ง และใช้โลโก้ของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในข้อความเดียวกัน หวังให้ประชาชนเข้าใจผิดทั้งที่ได้มีข้อเท็จจริงบางคดีก็เป็นที่ยุติโดยการยกฟ้องของศาลแล้ว ถือเป็นภารกิจกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมือง ทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความเป็นธรรมในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง การสร้างวาทกรรมทำให้เกิดความเกลียดชัง เป็นความรุนแรงประเภทหนึ่ง และอาจนำไปสู่ความรุนแรงอื่นๆ ได้ ความเจ็บปวดและความสูญเสียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังคงบาดลึกอยู่ในใจของคนไทยหลายคนที่ยังรอคอยความยุติธรรมและการเยียวยา และการกระทำดังกล่าว ยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายว่าด้วยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น พรรค ทชช.จะรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อดำเนินการแจ้งความและร้องต่อ กกต.ต่อไป

‘หญิงหน่อย’แจ้งความเอาผิดด้วย

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรค พท. กล่าวถึงกรณีที่มีเพจบางเพจเผยแพร่ข้อมูลเชิงใส่ร้ายป้ายสีตนเองว่า เพจที่ลงมีความเกี่ยวพันกับนายกฯ ซึ่งมีการนำรูปและข้อความอันเป็นเท็จลงเพจซึ่งทำให้ตนเสียหาย ทั้งยังใช้ข้อความที่เป็นการทำลายชื่อเสียงทางการเมืองและทำให้คนเข้าใจผิดต่อตนในนัยยะที่สำคัญมากที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความไม่บังควรด้วยการเมืองควรสร้างสรรค์ แข่งกันด้วยนโยบาย แต่กลับมีการนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ยืนยันว่ารูปที่เป็นรูปปราศรัยนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีกรณีเขียนข้อความในเพจที่ทำให้ตนเกิดความเสียหาย และยังมีการแชร์

ลงบนแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มต่างๆ ทั้งในกลุ่มมหาวิทยาลัย แพทย์ โรงเรียน คิษย์เก่า ซึ่งคนที่แชร์มีตั้งแต่อดีตผู้พิพากษา อดีตนายทหารซึ่งตนได้เก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วว่ามีใครแชร์บ้าง และจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดตั้งแต่ต้นต่อเพจเฟซบุ๊ก คนนำเข้าข้อความผ่านไลน์ รวมถึงคนที่แชร์ และคอมเมนต์ เพราะทำให้คนไม่ทราบหรือเห็นต่างทางการเมืองนำไปใส่ข้อมูลต่อไปอีกจนกระจายไปทั่ว

“หมดเวลาแล้วสำหรับความขัดแย้ง คนที่อยากบอกให้ประเทศสงบสุขไม่ควรมาปลุกผีความขัดแย้งอีก และยังเป็นปลุกผีในเรื่องเท็จที่มุ่งหวังทำลายกันทางการเมืองเท่านั้นเอง ดังนั้น คงปล่อยให้ไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ผู้ที่เป็นต้นตอผู้ให้นำไปแชร์ คอมเมนต์ในลักษณะที่ทำให้เสียหายทั้งหมด” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

กกต.สรุป3วันสมัคร7.5พันคน

ที่สำนักงาน กกต. พ.ต.อ.จรวรวิทย์ ภูมมาเลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมการรับสมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ เป็นวันที่สามว่า มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต 696 คน รวม 3 วัน 7,552 คน โดยเป็นผู้สมัครจาก 67 พรรคการเมือง สำหรับการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันนี้อยู่สมัคร 8 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พลังท้องถิ่นไทอนาคตใหม่ ภูมิใจไทยชาติพัฒนา เสรีรวมไทยเพื่อธรรม และไทยรุ่งเรือง แต่พรรคเพื่อไทยเอกสารไม่ครบ ทาง กกต.ได้ให้กลับไปดำเนินการเรื่องเอกสารใหม่ รวม 3 วัน กกต.เซ็นรับรองแล้ว 11 พรรค จำนวน 703 คน ขณะนี้เหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกเพียง 2 วัน จึงขอฝากไปยังพรรคการเมืองที่จะมาขึ้นสมัคร อย่างช้าขอให้มาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เพราะถ้าเอกสารไม่พร้อมหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีเวลากลับไปทำมาใหม่ และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้อง

ลูก-หลานป่าเหาะจับได้เบอร์1

ที่ จ.สระแก้ว มีการจับสลาก สำหรับผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 1 ผู้จับสลากคนแรกคือ นายฐานิสร์ เทียนทอง หลานนายเสนาะพรรคพลังประชาชนรัฐ ได้เบอร์ 1 ส่วนนายสนธิเดช เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 1 พรรคเพื่อไทย หลานนายเสนาะ ได้เบอร์ 10 นายสรวงศ์ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคเพื่อไทย บุตรชายนายเสนาะจับสลากอยู่อันดับที่ 12 หรืออันดับสุดท้ายหมายเลขที่เหลือใบสุดท้ายคือ หมายเลข 1 เป็นอันว่านายสรวงศ์ได้หมายเลข 1

ส่วนผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 2 ผู้ที่ได้เบอร์ 1 คือ นายเลื่อน อินทฤทธิ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และ น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 2 พรรคพลังประชาชน หลานนายเสนาะ ได้เบอร์ 10 ดังนั้น นายสรวงศ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย บุตรชายนายเสนาะ ได้เบอร์ 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง เขต 1 พรรคพลังประชาชน หลานนายเสนาะ ได้เบอร์ 1 นายสนธิเดช เทียนทอง เขต 1 พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 10 และ น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง พรรคพลัง

ประหารรัฐ หลานนายเสนาะ ได้เบอร์ 10 เช่นกัน **‘มิ่งขวัญ’นำทัพสมัครส.ส.กทม.**

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ วันที่ 3 ของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่ กทม.เป็นไปอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีผู้สมัครเข้ามามากกว่าวันที่ 2 แต่น้อยกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัคร ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครรวมตัวเดินทางมาสมัครเป็นพรรค อาทิ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคพลังประชาชนไทย (พลท.), พรรคไทยรักธรรม, พรรคทางเลือกใหม่, พรรคพลังสังคม (3 คน)

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. ทั้ง 30 คน โดยมีผู้สมัคร ส.ส.กทม. และผู้ติดตามรวมกว่า 100 คน ให้การต้อนรับโดยนายมิ่งขวัญยังได้ทักทายผู้สมัครด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และกระซิบบอกว่า “ขอให้ได้เป็น ส.ส.ทุกคน” จากนั้นผู้สมัครและผู้ติดตามจึงส่งเสียงว่า “เศรษฐกิจใหม่สู้ๆ” “นายกมิ่งขวัญ” โดยนายมิ่งขวัญยังชี้ไปที่ป้ายของพรรคที่มีรูปของตนอยู่ แล้วกล่าวว่า “ทำไมคนนั้นหลอ้งง”

นายมิ่งขวัญกล่าวว่า วันนี้มาให้กำลังใจผู้สมัครในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 30 ท่าน เมื่อคืนก็มีการลงมติเกี่ยวกับว่าที่รัฐมนตรีว่าจะมีเพียงแคคนเดียว ตนก็เป็นบัญชีหมายเลข 1 ส่วนบัญชีรายชื่อทั้งหมดจะยังไม่ยืนยันตัวเลข วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ จึงจะมีการยืนยันบัญชีรายชื่อทั้งหมดพร้อมกันในเวลา 10.00 น. ที่ กกต. หลังจากยื่นผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ และบัญชีรายชื่อครบแล้ว พรรคเศรษฐกิจใหม่จะลงพื้นที่หาเสียง ส.ส.จะลงพื้นที่เพื่อสื่อสารกับประชาชนในเขตพื้นที่ของตน

การเปิดตัวผู้สมัครของพรรคมีทั้งการเปิดตัวในเขตพื้นที่ของผู้สมัคร และเมื่อเปิดตัวแบบเป็นทางการแล้ว ก็อาจให้สัมภาษณ์ในรายการ

โทรทัศน์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก และไลน์ จะมีการนำเสนอนโยบายแบบนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง

ทศล.ส่งผู้สมัครกทม.19เขต

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคพรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) เปิดเผยถึงการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ในพื้นที่ กทม.ว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย พล.ท.อัศวิน รัชฎานนท์ นายณัฏฐพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิฑบูล รองหัวหน้าพรรค น.ส.ภคอร จันทรรคนา โฆษกพรรคฯ ได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 19 คน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น โดยมีสมาชิกมาสมัครในช่วงเช้า จำนวน 16 คน ส่วนที่เหลือจะเดินทางมาสมัครในวันอื่นๆ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า พรรคไทยศรีวิไลย์ ลงสมัครเลือกตั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งหมด 89 คน และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์มีผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคลงสมัครอีก จำนวน 95 คน ส่วนวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการสมัครเลือกตั้งท้ายอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วทั่วประเทศน่าจะประมาณ 200 เขต และ ส่วนการส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 30 รายชื่อใกล้ลงตัวแล้ว พร้อม 3 รายชื่อ ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ มีทั้งคนในและคนนอก ที่เสนอมาโดยสมาชิกพรรค แนวร่วม แพนด้า ซึ่งจะสรุปในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

เปลี่ยนชื่อ ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ คึก

ที่โรงแรมซิดดี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา กลุ่มผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อชาติ (พช.) ที่เปลี่ยนชื่อใหม่ ได้แก่ผู้สมัครเขต 4 นายทักษิณ ชื่อเดิม สกิตติคุณ เขื่อนโคกสูง, เขต 6 นายทักษิณ ชื่อเดิม ประกาศ จันทรวิจิตร, เขต 7 นายทักษิณ ชื่อเดิม วีรวิทย์ เชื้อจันอัด และเขต 10 นางยิ่งลักษณ์ ชื่อเดิม กนกวรรณ เพชรรักษา เดินทางมารอขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อเดินทางไปออกรายการโทรทัศน์

ชื่อดังของประเทศไทย

นายทักษิณ หรือสกิตติคุณ ผู้สมัครเขต 4 กล่าวว่า สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนชื่อเนื่องมาจาก พช.ไม่มีทุนทรัพย์เหมือนพรรคการเมืองใหญ่เพื่อใช้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จึงคิดหาแนวทางสร้างสีสันให้เป็นจุดเด่น สามารถเกาะกระแสข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในเขตเลือกตั้ง คิดถึงอดีตยุคที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณและยิ่งลักษณ์ เศรษฐกิจคึกคักดี อยู่ดีกินดีรวมทั้งเป็นประชาธิปไตย จึงพากันไปเปลี่ยนชื่อใหม่ก่อนยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ปรากฏสร้างกระแสเป็นอย่างดี

ด้านนางยิ่งลักษณ์ หรือกนกวรรณ กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งลักษณ์ สร้างความฮือฮาและตื่นเต้นให้ประชาชน สร้างกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ตนเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ แทบไม่มีใครรู้จัก แต่หลังเปลี่ยนชื่อเพียงแค่วันคืนทำให้มีคนรู้จักกันทั้งจังหวัด ทำให้หาเสียงง่ายขึ้น แต่ต้องขยันลงพื้นที่พบปะประชาชนให้รู้จักคุ้นเคยมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

นายทักษิณ หรือวีรวิทย์ ผู้สมัครเขต 7 กล่าวว่า หลังเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณวิถีชีวิตดีขึ้น ธุรกิจหน้าที่การงานประสบความสำเร็จมากขึ้น รวมทั้งถูกหวนเลขท้าย 3 ตัว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อเป็นสีสันบนสนามการเลือกตั้ง ไม่นับยะแต่อย่างใด

ศธ.จีเร่งแก้เด็กนอกกระบบ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้แทน 6 กระทรวงร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงศธ.

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการบูรณาการ การดำเนินงานจัดทำกรอบแนวทาง และการพัฒนาโปรแกรม 2. การจัดเก็บข้อมูลและการติดตามการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กศน. และสำนักงานโยชยาและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า และ 4.การนำเสนอประเด็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกระทรวงยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่